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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจ าวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านกังาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ กกต. เตือนประชาชน ใครไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง - ออกเสียงใหม่  

รีบแจ้งเหตุภายใน 23 พ.ค. ก่อนเสียสิทธ ิ
6 

2 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ กกต. แจงพนักงานติดโควิด ไม่เคยเข้าห้องประชุม 7 
3 มติชนออนไลน ์ พบพนักงาน กกต. ติดเช้ือโควิด 1 ราย คาดติดจากภายนอก  

หลังไปตลาดนนทบุรี ยันไม่เคยเข้าห้องประชุม  
8 

4 MGR ออนไลน์ สนง. กกต. แจง พนง. ส านักประชุมติดโควิดไม่เคยเข้าห้องประชุม  
คาดติดจากตลาดนนท์ 

9 

5 เดลินิวส์ออนไลน ์ พบพนักงาน กกต. ส านักประชุมติดเช้ือโควิด-19 10 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ชัยภูม ิเปิดหีบเลือกตั้งซ่อมคึกคัก จนท. เข้ม ! หวั่นคัตเตอร์ กทม. กลับใช้สิทธิ ์ 11 

2 บ้านเมืองออนไลน์ เลือกตั้งนายกเทศมนตรีอุทัยธานี คะแนนโนโหวตชนะเป็นครั้งที่สอง 12 
3 สยามรัฐออนไลน์ บุรีรัมย ์นับลงคะแนนนายก ทม. ชุมเห็ด ใหม่ 13 

4 มติชนออนไลน ์ ขาดลอย “ลูกบิ๊กแจ๊ส” นั่งนายกเล็กรังสิตคว้าคะแนนคว่ าคู่แข่ง 15 

5 สยามรัฐออนไลน์ เปิดภาพวงจรปิดทีมผู้ช่วยหาเสียง 'นายกฯ ตากใบ' ล้อมรถ กกต. ข่มขู่คุกคาม 17 

6 มติชนออนไลน ์ ‘ไพบูลย’์ เมิน ข้อเสนอ ‘นายกฯ คนนอก’ ชี้ เลื่อนลอย เป็นไปไม่ได้ 19 

7 สยามรัฐออนไลน์ "ไพบูลย์" ชี้ข้อเสนอตั้ง "นายกฯ คนนอก" เลื่อนลอย เชื่อ ปชช. หนุน "บิ๊กตู่" 

ท าหน้าที่บริหารประเทศ 

20 

8 สยามรัฐออนไลน์ ปชป. พร้อมสู้ ศึกซักฟอก  21 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เรืองไกร' เช็กบิล 20 ส.ส. หญิงเพื่อไทย ! ร้อง ปปช. สอบฝ่าฝืน รธน.  22 

10 มติชนออนไลน ์ “เรืองไกร” ยกกรณ ี“สุเทพ” ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบ 20 ส.ส. หญิงเพื่อไทย
แทรกแซง อธิบดีศาลอาญา หรอืไม ่

23 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

บทความ / ภาพข่าว 
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ชิงด า ผู้ว่าฯ กทม. 'ปชป. เล็งหมอเอ้ก' 'จักรทิพย'์ พลังดูด 'ชัชชาต'ิ ลุ้นไปต่อ 24 

2 ประชาชาติธุรกิจออนไลน ์ เพื่อไทย โหมโรงไม่ไว้วางใจ “ประยุทธ์” เปิดศึกซักฟอกงบป’ี65 26 

3 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ศึกนอก ศึกใน ของ ‘แม่ทัพประยุทธ์’ และขุนพลข้างกาย กับศึก 2 ด้าน 
ของ ‘ธรรมนัส’ มองกองทัพในยุค ‘3 ป.’ ถอย 

28 

4 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ แม้แรงต้านแรง ‘ธรรมนัส’ ยังฉลุยเลขาฯ พปชร. จับตา ‘เดอะซัน’  
ขนสามมิตรย้ายรัง 

33 

5 มติชนออนไลน์ แนวโน้ม เปลี่ยน “ม้า” มีความชัด ซัดกระหน่ า ประยุทธ์ จันทร์โอชา  36 
6 มติชนออนไลน ์ สัญญาณ กองหนุน ปฏิเสธ ประยุทธ์ จันทร์โอชา มวลมหา ประชาชน 37 
7 ประชาชาติธุรกิจออนไลน ์ หุ้นสื่อ – บ้านพกับิ๊กตู่ -  คดีธรรมนัส ผลงาน 1 ปี ศาลรฐัธรรมนญู “ชุดผลัดใบ” 39 
8 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ มาตรการ ยุบ “อนาคตใหม่” บทบาท “ก้าวหน้า ก้าวไกล” 43 
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กิจกรรมรอบรัว้
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 
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วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  
นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพฒันาพรรคการเมือง 
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วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 10:55 น. 
กกต. เตือนประชาชน ใครไม่ไปใช้สิทธเิลือกตั้ง-ออกเสียงใหม่ รีบแจ้งเหตุภายใน 23 พ.ค. ก่อนเสียสิทธ ิ
 

 
 
กกต.เตือน ปชช. ใครไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง-ออกเสียงใหม่ รีบแจ้งเหตุภายใน 23 พ.ค. ก่อนเสียสิทธิ 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเตือนประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในวัน
อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ คลิก หรือสามารถยื่นด้วยตัวเอง หรือท าเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน 
หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคมนี้ 

ทั้งนี้ หากไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จะถูกจ ากัดสิทธิ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 42 คือ 1.สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว 
2.สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ./ผ.ถ. 

4.ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 5.ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น 
เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และ 6.ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ 
ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น โดยการถูกจ ากัดสิทธิ์ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วัน
เลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2727159  
  

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://www.matichon.co.th/politics/news_2727159
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16/05/2564 16:38 
กกต. แจงพนักงานติดโควิด ไม่เคยเข้าห้องประชุม 
 

 
 

กรุงเทพฯ 16 พ.ค.-กกต. แจงพนักงานส านักประชุมที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่เคยเข้าห้องประชุม กกต. คาดติดจาก
ภายนอก หลังไปตลาดนนทบุรี 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงาน กกต. วันนี้ (16 พ.ค.) ตามที่มีข่าวว่าพนักงานของ กกต. ติดโควิด-19 ทาง
ส านักงานได้แจ้งว่า พนักงานคนที่ติดเชื้อคนดังกล่าว เป็นพนักงานจ้างเหมาของส านักประชุมที่เพิ่งเริ่มงานเมื่อ 15 
เมษายน 2564 ท าหนา้ที่ทางธุรการในส านักประชุม ไม่มีการเดินส่งงานไปยังที่อื่น โดยมาท างานที่ สนง.กกต. วันสุดท้าย
คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 พนักงานคนนี้ไม่ได้เข้ามาที่ สนง.กกต แต่อย่างใด 
และไม่เคยเข้าห้องประชุม กกต. อีกด้วย 

ส าหรับสาเหตุที่พนักงานจ้างเหมารายนี้ติดเชื้อคาดว่าน่าจะมาจากการไปช่วยครอบครัวขายของที่ตลาดนนทบุรี 
ซึ่งมีการแพร่ระบาด และได้มีการตรวจหาเชื้อของผู้ค้าในตลาดนั้นทั้งหมด คงได้เข้ารับการตรวจโรค และพบเชื้ อตามที่
เป็นข่าว 

ทั้งนี้ในส่วนบุคคลที่ใกล้ชิดรายนี้ในส านักประชุม ล่าสุดคือเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม จ านวน 3-4 ราย จะท าการ
ตรวจหาเช้ือพรุ่งนี้ (17 พ.ค.) และส านักประชุมได้สั่งให้กักตัว 14 วันแล้ว 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กกต. มีประชุมตลอดสัปดาห์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และ
เมื่อพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ท าให้เกิดกังวลถึงความปลอดภัยของ กกต. ทั้งที่ห้องประชุม กกต. เข้มเรื่องมาตรการ
ป้องกันการแพรร่ะบาดของเชื้อโควิด-19.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-697670   

https://tna.mcot.net/politics-697670


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

8 

 

 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 - 16:51 น. 
พบพนักงาน กกต. ติดเชื้อโควิด 1 ราย คาดติดจากภายนอก หลังไปตลาดนนทบุรี ยันไม่เคยเข้าห้องประชุม 
 

 
 
พบพนักงาน กกต.ติดเชื้อโควิด 1 ราย คาดติดจากภายนอก หลังไปตลาดนนทบุรี ยันไม่เคยเข้าห้องประชุม กกต. 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ตามที่มีข่าวว่า
พนักงานของ กกต.ติดโควิด ทางส านักงานได้แจ้งว่า พนักงานคนที่ติดเชื้อคนดังกล่าว เป็นพนักงานจ้างเหมาของส านัก
ประชุม ท าหน้าที่ทางธุรการในส านักประชุมที่เพิ่งเริ่มงานเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ลักษณะการท างานไม่มีการเดินส่ง
งานไปยังที่อื่น โดยมาท างานที่ส านักงาน กกต.วันสุดท้ายคือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 
2564 พนักงานคนนี้ไม่ได้เข้ามาที่ส านักงานแต่อย่างใด และไม่เคยเข้าห้องประชุม กกต.อีกด้วย 
ส าหรับสาเหตุที่พนักงานจ้างเหมารายนี้ติดเชื้อคาดว่าน่าจะมาจากการไปช่วยครอบครัวขายของที่ตลาดนนทบุรี ซึ่งมีการ
แพร่ระบาด และได้มีการตรวจหาเชื้อของผู้ค้าในตลาดนั้นทั้งหมด คงได้เข้ารับการตรวจโรค และพบเชื้อตามที่เป็นข่าว 

ทั้งนี้ ในส่วนบุคคลที่ใกล้ชิดรายนี้ในส านักประชุม ล่าสุดคือเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม จ านวน 3-4 ราย จะท าการ
ตรวจหาเช้ือในวันที่ 17 พฤษภาคม และส านักประชุมได้สั่งให้กักตัว 14 วันแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กกต.มีประชุมตลอดสัปดาห์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
และเมื่อพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ท าให้มีความกังวลถึงความปลอดภัยของ กกต. ทั้งที่ห้องประชุม กกต. เข้มในเรื่อง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2726522  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2726522
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94.jpg
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16 พ.ค. 2564 17:10 
สนง. กกต. แจง พนง. ส านักประชุมติดโควิดไม่เคยเข้าห้องประชุม คาดติดจากตลาดนนท์ 
  

 
 
พบพนักงานส านักประชุมกกต.ที่ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยัน พนง.ไม่เคยเข้าห้องประชุม กกต. คาดติดจากภายนอก 
หลังไปตลาดนนทบุรี ส่วนคนใกล้ชิดกักตัว ตรวจเชื้อพรุ่งนี้ 

วันนี้ (16 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงาน กกต. วันนี้ ตามที่มีข่าวว่าพนักงานของ กกต ติดโควิด ทาง
ส านักงานได้แจ้งว่า พนักงานคนที่ติดเชื้อคนดังกล่าว เป็นพนักงานจ้างเหมาของส านักประชุมที่เพิ่งเริ่มงานเมื่อ 15 
เมษายน 2564 ท าหน้าที่ทางธุรการในส านักประชุม ไม่มีการเดินส่งงานไปยังที่อื่น โดยมาท างานที่ สนง.กกต. วันสุดท้าย
คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 พนักงานคนนี้ไม่ได้เข้ามาที่ สนง กกต แต่อย่างใด 
และไม่เคยเข้าห้องประชุม กกต.อีกด้วย 

ส าหรับสาเหตุที่พนักงานจ้างเหมารายนี้ติดเชื้อคาดว่าน่าจะมาจากการไปช่วยครอบครัวขายของที่ตลาดนนทบุรี 
ซึ่งที่นั้นมีการแพร่ระบาด และได้มีการตรวจหาเชื้อของผู้ค้าในตลาดนั้นทั้งหมด จึงได้เข้ารับการตรวจโรค และพบเชื้อ
ตามที่เป็นข่าว 

ทั้งนี้ในส่วนบุคคลที่ใกล้ชิดรายนี้ในส านักประชุม ล่าสุดคือเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม จ านวน 3-4 ราย จะท าการ
ตรวจหาเช้ือพรุ่งนี้ (17 พ.ค.) และส านักประชุมได้สั่งให้กักตัว 14 วันแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กกต.มีประชุมตลอดสัปดาห์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
และเมื่อพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ท าให้มีความกังวลถึงความปลอดภัยของ กกต. ทั้งที่ห้องประชุม กกต. เข้มในเรื่อง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000047099  
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000047099
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อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.34 น. 
พบพนักงาน กกต. ส านักประชุมติดเชื้อโควิด-19 
พบพนักงานกกต. ส านักประชุมที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่มีการยืนยันว่า พนง.คนดังกล่าวไม่เคยเข้าห้องประชุม กกต. 
คาดติดจากภายนอก หลังไปตลาดนนทบุรี  
 

 
 

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ตามที่มีข่าวว่าพนักงาน
ของ กกต. ติดโควิด ทางส านักงานกกต. ได้แจ้งว่า พนักงานคนที่ติดเชื้อคนดังกล่าว เป็นพนักงานจ้ างเหมาของส านัก
ประชุมที่เพิ่งเริ่มงานเมื่อ 15 เม.ย. 2564 ท าหน้าที่ทางธุรการในส านักประชุม ไม่มีการเดินส่งงานไปยังที่อื่น โดยมา
ท างานที่ ส านักงาน กกต. วันสุดท้ายคือวันที่ 6 พ.ค. และตั้งแต่วันที่ 7-15 พ.ค. พนักงานคนนี้ไม่ได้เข้ามาที่ สนง.กกต. 
แต่อย่างใด และไม่เคยเข้าห้องประชุม กกต. อีกด้วย  

ส าหรับสาเหตุที่พนักงานจ้างเหมารายนี้ติดเชื้อคาดว่าน่าจะมาจากการไปช่วยครอบครัวขายของที่ตลาดนนทบุรี 
ซึ่งที่นั้นมีการแพร่ระบาด และได้มีการตรวจหาเชื้อของผู้ค้าในตลาดนั้นทั้งหมด คงได้เข้ารับการตรวจโรค และพบเชื้อ
ตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้ ในส่วนบุคคลที่ใกล้ชิดรายนี้ในส านักประชุม ล่าสุดคือเมื่อวันที่ 6 พ.ค. จ านวน 3-4 ราย จะท าการ
ตรวจหาเช้ือพรุ่งนี้ (17 พ.ค.) และส านักประชุมได้สั่งให้กักตัว 14 วันแล้ว  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กกต.มีประชุมตลอดสัปดาห์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
และเมื่อพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ท าให้มีความกังวลถึงความปลอดภัยของ กกต. ทั้งที่ห้องประชุม กกต. เข้มในเรื่อง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/843856  
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/843856


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

11 

 

 

 
วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 13.02 น. 
ชัยภูมิเปิดหีบเลือกตั้งซ่อมคึกคัก จนท. เข้ม !  
หวั่นคัตเตอร์ กทม. กลับใช้สิทธิ์ 
 

 
วันนี้ 16 พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการออกเสียงลงคะแนนใหม่ นายกเทศมนตรีทั้ง2แห่งคือ

นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ หน่วยเลือกตั้งที่3 เขตเลือกตั้งที่2 ชุมชนคลองเรียง และนายกเทศมนตรี ต าบลบ้านค่าย
หมื่นแผ้ว หน่วยเลือกต้ังที2่ เขตเลือกตั้งที่ 1 

หลังจากทางวันที่ 28 เมษายน 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ 
ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ
ทั้งหมดจ านวน 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง และมีก าหนดให้จัดการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 16 พ.ค.นี้ 

ซึ่งบรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้ง2แห่งตั้งแต่เปิดหีบในช่วงเช้าจนถึงเวลา12.30 น. ผู้มาใช้สิทธิ์แล้ว
จ านวน 256 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด389 คน คิดค่าเฉลี่ย 60% แล้ว ซึ่งบรรยากาศโดยรวม มีผู้ทยอยเดินทางมา
ใช้สิทธิ์คึกคักในช่วงเช้า-เที่ยง ทามกลางการวางมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัส covid-19 อย่างเข้มข้นของ
เจ้าหน้าที่ของคณะควบคุมโรคจังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากจะมีประชาชนที่อยู่ในจังหวัดเสี่ยงอาจจะเดินทางมาใช้สิทธิ์การ
ลงคะแนนเลือกต้ังนายกเทศฯใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งหมายถึงอาจจะมีการแพร่ระบาดเมื่อมาสัมผัสเสี่ยงกับผู้ใกล้ชิดในชุมชน 

ขณะที่ทางด้านนางนงลักษณ์ ประกิจ ปลัดเทศบาลต าบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เผยว่า การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ในครั้งนี้ โดยจัดตั้งที่อาคารหอประชุมใหญ่ (ฝั่งตะวันตก) โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 

ตั้งแต่ช่วงเช้ามา ยังไม่พบปัญหาใด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ต ารวจ ฝ่ายปกครอง จนท.กกต.และเจ้าหน้าที่จากอสม. มา
เฝ้าดูแลพร้อมชุดPPE โดยตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ทางเข้าเขตพื้นที่เลือกตั้ง แก่ผู้ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งนี้ ซึ่งหากพบ ผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ในครั้งแรกทางเจ้าหน้าที่ก็จะ ให้นั่งพัก ก่อนที่จะวัดค่าอุณหภูมิใน
ครั้งที่ 2 หากอุณหภูมิยังคงสูง ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งด าเนินการ ตามมาตรการรักษาต่อไป 

แต่หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยากที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราก็จัดเตรียมคูหาเลือกตั้งพิเศษไว้ส าหรับผู้ที่มีไข้และบุคคล
กลุ่มเสี่ยงนี้ด้วย ส่วน ประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเมื่อเดินทาง มาถึงก็ให้ไปแจ้ง
เข้าพื้นที่กับ จนท.อสม.เพื่อที่หากมีการติดเชื้อจะได้มีการติดต่อติดตามไทม์ไลน์หรือแจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนการนับ
คะแนนหลังจากปิดหีบเลือกตั้งเวลา17.00น.น้ันก็คงจะทราบผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินเวลา19.00 น.ของ
วันนี้อีกด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/234344  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/234344
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วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 20.18 น. 
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่อุทัยธานี คะแนนโนโหวดชนะเป็นครั้งที่สอง 

 
 

วันนี้ (16 พค.64) ชาวเทศบาลต าบลหนองขาหย่าง ลงคะแนน ไม่เลือก ผู้สมัครรับตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาล
ต าบลหนองขาหย่างที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  โดยลงคะแนนในช่อง  “ไม่เลือกผู้ใด” มากกว่าคะแนนที่เลือก ส่งผลให้ไม่มีผู้
ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ และ กกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหม่ (ครั้งที่ 3) 

จากกรณีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2564 ผลปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาหย่าง ซึ่งมีผู้สมัครเพียงคนเดียว แต่ได้รับคะแนน
เสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่กากบาดในช่อง “ไม่เลือกผู้ใด” และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดอุทัยธานี ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้สมัครเพียงคนเดียว คือ นาง
จิตรา วงศ์เฉลียว หมายเลข 1 ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า นางจิตรา วงศ์เฉลียว ได้คะแนน 149 
คะแนน ในขณะที่คะแนน “ไม่เลือกผู้ใด” มีถึง 169 คะแนน จากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 503 คน  มาใช้สิทธิ 327 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.01 และ บัตรเสีย 9 บัตร 

ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  มาตรา 111 กล่าวว่า ในกรณีที่มี
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมีจ านวนเท่ากับจ านวนผู้บริหารที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะ
ได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และ
มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด กรณีนี้จะส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครเดิมไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่
จะจัดขึ้นใหม่ ท าให้ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุทัยธานี จะต้องประกาศให้มี การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ต าบลหนองขาหย่างใหม่  และเปิดรับสมัครเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครเดิม ไม่มีสิทธิสมัครอีก 

ส าหรับการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลสว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์ เฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ผลปรากฏว่า นายบุญนาค บูรณพันธ์  ได้ 171 คะแนน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 322 คน มีผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 181 คน คิดเป็นร้อยละ 56.21 บัตรเสีย 5 บัตร บัตรไม่ลงคะแนน 5 บัตร  บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/234373  
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/region/234373
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16 พฤษภาคม 2564 20:24 น.   
บุรีรัมย์นับลงคะแนนนายก ทม. ชุมเห็ด ใหม ่
 

 
 

บุรีรัมย์นับลงคะแนนนายก ทม.ชุมเห็ด ใหม่ “อภิศิษฏ์” อดีตรองนายกฯ ชนะ “ร.ต.ต.สมชาย” อดีต ส.อบจ.บุรีรมัย์ 
แต่คะแนนรวม ร.ต.ต.สมชาย ชนะเพียง 97 คะแนน คว้านายกฯ 

นับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด เขตเลือกตั้งที่  3 หน่วยเลือกตั้งที่  1 ใหม่ “อภิศิษฏ์ 
สินชัยศรี” อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด ชนะ ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ อดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์  
 ได้ 389 กับ 186 คะแนน แต่เมื่อรวมผลคะแนนทั้งหมด ปรากฏว่า ร.ต.ต .สมชาย ได้ 4,813 ชนะนายอภิศิษฏ์  
ได้ 4,716 ชนะกันเพียง 97 คะแนน ได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด 

วันนี้ (16 พ.ค.) เมื่อเวลา 19.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการนับคะแนนหลังปิดหีบบัตรการลงคะแนน
นายกเทศมนตรี เมื องชุม เห็ ด  เขต เลื อกตั้ งที่  3 หน่ วย เลื อกตั้ งที่  1 ใหม่  ตามค าสั่ ง  กกต .ที่  135/2564  
ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ศาลาประชาคมบ้านโกรกขี้หนู หมู่ที่ 3 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่
ลงคะแนนนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนและผู้สนับสนุนผู้สมัครนายกเทศมนตรี 
สนใจมาดูการนับคะแนน และเชียร์ผู้สมัครที่ตนเองชื่นชอบกันเป็นจ านวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ จากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ และกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าเทศบาลเมืองชุมเห็ด เฝ้าสังเกตดูการ
นับคะแนนนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด อย่างใกล้ชิด 

ล่าสุด ผลการลงคะแนนนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ใหม่ อย่างไม่เป็น
ทางการ ปรากฏว่า นายอภิศิษฏ์ สินชัยศรี อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด ผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมายเลข 1 ได้ 
389 คะแนน ชนะ ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ อดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมายเลข 2 ได้ 186 
คะแนน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 761 คน มาใช้สิทธิ 590 คน นับบัตรได้ 590 ใบ ผู้ไม่มาใช้สิทธิ 171 คน บัตรดี 575 ใบ บัตร
เสีย 11 ใบ ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 4 ใบ 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210516/822193c3c463b3a6f6aa3ddedeb6a940353a4ae622712682544563ea5cc6b646.jpg?itok=AEOaNWaI
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ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากผลการลงคะแนนนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 
1 ใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งนี้ รวมกับผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2564 
ส่งผลให้ ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ อดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมายเลข 2 มีคะแนนรวมได้ 
4,813 คะแนน ส่วนนายอภิศิษฏ์ สินชัยศรี อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด ผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมายเลข 1 มี
คะแนนรวมได้ 4,716 คะแนน ท าให้ ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ ชนะ นายอภิศิษฏ์ สินชัยศรี เพียง 97 คะแนน ได้เป็น
นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/244868  
  

https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210516/eb087fd88b8312ac278540223df5ea7c3e9b3cc6266896d555c4e827f5966fdc.jpg?itok=H7R5f-Wa
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210516/eb087fd88b8312ac278540223df5ea7c3e9b3cc6266896d555c4e827f5966fdc.jpg?itok=H7R5f-Wa
https://siamrath.co.th/n/244868
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วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 - 22:01 น. 
ขาดลอย “ลูกบิ๊กแจส๊” นั่งนายกเล็กรังสิตคว้าคะแนนคว่ าคู่แข่ง 
 

 
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 16 พฤษภาคม ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี 

เข้าสังเกตการนับคะแนนเสียงลงคะแนนใหม่ ที่เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เลือกนายกเทศมนตรีนครรังสิต 
เนื่ องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พบบัตรเลือกตั้ ง เขย่ ง  จ านวน  
1 ใบ โดยมี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี น าก าลังต ารวจ กอ.รมน. และ  
อส. รวม 150 นาย ดูแลความเรียบร้อย ก าชับเว้นระยะห่าง ใส่แมสก์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลคะแนน
การเลือกตั้ งนายกเทศมนตรีนครรั งสิต เขตเลือกตั้ งที่  2 หน่วยเลือกตั้ งที่  9 วันที่  16 พฤษภายน โดยมี   
ดร.เดชา กลิ่นกุสุม ผู้สมัครเบอร์ 1 ได้รับคะแนนจากประชาชนไปจ านวน 198 คะแนน , ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง 
ผู้สมัครเบอร์ 2 ได้รับคะแนนจากประชาชนไปจ านวน 427 คะแนน ส่วนนายเจตวิจักษณ์ สภาเอี่ยมจิตร ผู้สมัครเบอร์ 3 
ได้รับคะแนนจากประชาชนไปจ านวน 1 คะแนน รวมบัตรดี 626 บัตรไม่เลือกผู้ใด 6 คะแนน บัตรเสียจ านวน 12 ใบ 
รวมผู้มาใช้สิทธิ์ 644 ราย และจ านวนบัตรที่ใช้ลงคะแนนไปตรงกับผู้มาใช้สิทธิ ส่วนคะแนนรวมทุกหน่วยเลือกตั้ง ดร.เด
ชา กลิ่นกุสุม ผู้สมัครเบอร์ 1 ได้รับคะแนนจากประชาชนไปจ านวน 15,154 คะแนน , ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัคร
เบอร์ 2 ได้รับคะแนนจากประชาชนไปจ านวน 15,454 คะแนน ส่วนนายเจตวิจักษณ์ สภาเอี่ยมจิตร ผู้สมัครเบอร์ 3 
ได้รับคะแนนจากประชาชนไปจ านวน 396 คะแนน ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1คือ ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง 
ผู้สมัครเบอร์ 2 

ดร.สุชัญญา กล่าวว่า เนื่องจากวันนี้ประชาชนมีความตื่นตัวกันที่จะออกเสียงลงคะแนนใหม่ จึงมีประชาชน
เดินทางมาลงคะแนนจ านวนมากจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 765 ราย มาลงคะแนนเสียงจ านวน 644 ราย เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 จึงไม่ให้รวมกลุ่มกันมากเกินไป โดยประสานความร่วมมือจากผู้สมัครทุกฝ่ายก็เป็นไปตามที่มีการ
เตรียมการไว้ เหตุการณ์ปกติไม่มีเหตุวุ่นวาย และได้แนะน ากรรมการนับคะแนนไม่ต้องรีบเพื่อให้ทุกขั้นตอนถูกต้อง 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%AA.jpg
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พล.ต.ต.ชยุต กล่าวว่า เนื่องจากการเลือกตั้งเทศบาลนครรังสิตมีการแข่งขันที่สูง จึงจัดก าลังกองร้อยควบคุมฝูง
ชนมาร่วมรักษาความปลอดภัย เพื่อต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิยุติธรรมโปร่งใสและมีความ
สงบเรียบร้อย นอกจากนี้ท่านนายอ าเภอธัญบุรี ท่านได้จัดก าลัง อปภร. หลายฝ่ายช่วยกัน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น
ที่ยอมรับของประชาชน 

ทางด้าน ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ว่าที่นายกเทศบาลนครรังสิต เปิดเผยว่า ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาว
นครรังสิต ทุกๆคะแนนเสียงที่ได้มอบให้ และให้ก าลังใจตลอดมา ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรก ที่ตนชน ะเพียง  
5 คะแนน ซึ่งก็ได้รับความกดดันมาตลอด หลังจากคู่แข่งขันได้ร้องให้มีการนับใหม่ ซึ่งก็ได้ท าเรื่องคัดค้านการนับคะแนน 
ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอความเป็นธรรมโดยหอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปร้องที่ กกต.กลาง 
ปปช. ศาลปกครอง รวมทั้งศาลอุทธรณ์ภาค 1 โดย กกต.กลาง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วย
เลือกตั้งที่ 9 โดยผลคะแนนออกมาตามที่ปรากฏ ก็ขอกราบขอบพระคุณชาวรังสิตอีกครั้งที่ให้โอกาสตนเองเข้ามาท างาน
เพื่อพัฒนานครรังสิตให้ก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ และมีความตั้งใจท าเพื่อพี่น้องประชาชนชาวรังสิตได้มีการเปลี่ยนแปลงใน
หลาย ๆ อย่าง ถือว่าประชาชนได้คืนความยุติธรรมให้ ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ตนไม่
เห็นด้วยกับการเลือกตั้งใหม่ รวมถึงการเดินทาง รวมถึงสถานที่จัดการเลือกตั้ง แต่ในเมื่อการตัดสินใจเป็นแบบนี้ก็ต้อง
เคารพ โดยมีความระมัดระวัง เพราะว่าจังหวัดปทุมธานีมีจ านวนผู้ติดเชื้ออยู่ในอันดับ 2 ของประเทศ จึงต้องรีบและ
ช่วยกันหามาตรการที่จะแก้ไข จึงอยากจะขอให้ทาง กกต.พิจารณาเพื่อให้ได้มาร่วมกัน แก้ไขบ้านเมืองให้นครรังสิต
ปลอดจากโควิด-19ให้ได ้
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2726812  
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2726812
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16 พฤษภาคม 2564 17:54 น.   
เปิดภาพวงจรปิดทีมผู้ช่วยหาเสียง 'นายกฯตากใบ' ล้อมรถ กกต. ข่มขู่คุกคาม 
 

 
 

วันนี้ (16 พ.ค.64) มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใหม่ จ านวน 37 
จังหวัด 36 หน่วยเลือกตั้ง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้เลือกตั้งใหม่ หลังตรวจพบบัตรเขย่ง
หรือบัตรเลือกตั้งหายในบางหน่วยเลือกต้ัง 

โดยที่จังหวัดนราธิวาสมีเทศบาล 2 แห่งที่ต้องเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วย คือเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก และเทศบาลต าบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี แต่ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือเทศบาลเมืองตากใบ อ.ตากใบ ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมกรรมการการเลือกตั้งไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ และไม่ประกาศ
ให้เลือกตั้งใหม่เหมือนพื้นที่อื่นๆ ท่ามกลางความสงสัยของพี่นอ้งประชาชนในพื้นที่อย่างมากว่าเป็นเพราะสาเหตุใด 

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือทราบว่าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัด
นราธิวาสอยู่ระหว่างสอบสวนและพิจารณาการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองตาก
ใบ หมายเลข 1 นายซันตารา นูซันตารา ที่ได้ชนะการเลือกตั้ง แต่ถูกร้องเรียนว่ากระท าผิดกฎหมายการเลือกตั้งอย่าง
โจ่งแจ้งหลายประเด็น ทั้งเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียงเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด , การให้ทรัพย์สินอันค านวณมูลค่า
เป็นเงินเพื่อจูงใจให้เลือกตน และประเด็นส าคัญคือการใช้อิทธิพลข่มขู่คุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กกต. 

โดยปรากฎภาพในกล้องวงจรปิดอย่างชัดเจน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ในขณะที่ชุดสืบสวนสอบสวน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยชุดสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่
ตรวจสอบป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอตากใบ ซึ่งพบว่าผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ 
หมายเลข 1 ติดตั้งป้ายเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด ในระหว่างนั้นทีมผู้ช่วยหาเสียงของนายซันตาราฯ ได้ขับรถกระจก
ด า 3-4 คัน ล้อมรถที่ใช้ในราชการของ กกต. โดยมีกลุ่มผู้ช่วยหาเสียงกว่า 10 คน เข้ามาล้อมรถ กกต. โดยมีชายคนหนึ่ง
พูดข่มขู่ว่า “มึงรู้จักกูไหม กูเพิ่งออกจากคุกมา มึงเจ็บตัวแน่” จากนั้นนายสุทักษ์ ยายอ เลขานุการของนายซันตาราฯ 
เดินปรี่เข้ามาเปิดประตูรถ กกต.จะท าร้ายร่างกาย แต่พรรคพวกได้ห้ามปรามไว้ กระทั่งมีเจ้าหน้าที่ กกต.อีกคนหนึ่งเดิน
เข้ามาถ่ายรูปแบะวีดีโอบันทึกเป็นหลักฐาน กลุ่มผู้ช่วยหาเสียงดังกล่าวได้แยกย้ายขึ้นรถกลับไป 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210516/f1bebbae52f1ff22f602812bd25134dbb76c9fbfc1c1faff0e572534b73eb0cc.jpg?itok=VbKJR5PK
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ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าที่ว่าการอ าเภอตากใบจึงเป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมอันธพาลของทีม
ผู้ช่วยหาเสียงของนายซันตาราฯ ซึ่ง กกต.จังหวัดนราธิวาสอยู่ในระหว่างการพิจารณาและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
ซึ่งการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเมืองตากใบเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเป็นปัญหาและ กกต.ยังไม่มีประกาศใดๆ จึงต้องติดตาม
กันอย่างใกล้ชิดว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร 
 
อ้างองิ : https://siamrath.co.th/n/244843  
  

https://siamrath.co.th/n/244843
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วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 - 14:22 น. 
 ‘ไพบูลย์’ เมิน ข้อเสนอ ‘นายกฯคนนอก’ ชี้ เลื่อนลอย เป็นไปไม่ได้ 
 

 
 
“ไพบูลย์” เมิน ข้อเสนอ “นายกฯคนนอก” ชี้ เลื่อนลอย เป็นไปไม่ได้ มั่นใจ ปชช.หนุน “บิ๊กตู่” ท าหน้าที่บริหาร
ประเทศ 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  
(พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) ขอให้รัฐบาลเสียสละลาออก เนื่องจากล้มเหลวในการแก้ไข
ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 และปฏิรูปการเมือง เปิดทางให้มีการตั้งรัฐบาลสร้างชาติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
272 ว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเอง ซึ่งไม่ใช่สมาชิกรัฐสภา 
ไม่ได้มีผลอะไร อีกทั้งข้อเรียกร้องเป็นการเรียกร้องตามอ าเภอใจที่ตัวเองต้องการ ไม่มีพื้นฐานความเป็นไปได้ทั้งสิ้น ไม่
รับกับข้อเท็จจริง ที่ขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเข้มแข็ง มีผลงานที่ดีเป็นอันดับต้นๆของโลก 

ดังนั้น การที่คนกลุ่มหนึ่งมาเรียกร้องก็เรียกร้องไป แต่ไม่มีผลใด เพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เห็นว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯเหมาะสมที่จะท าหน้าที่ในปัจจุบันอยู่แล้ว และในสภาฯทุกอย่างเรียบร้อยดี ไม่มีความจ าเป็น
ที่จะต้องไปด าเนินการตามข้อเรียกร้อง ดังนั้น ข้อเรียกร้องจึงเลื่อนลอย 

“เขาเห็นว่าคงได้ประโยชน์จากข้อที่เรียกร้อง แต่ไม่มีสถานะใดที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีน้ าหนัก 
เมื่อเทียบกับประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศและประชาชนที่เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 8.4 ล้านคน ยังคงเชื่อมั่นในรัฐบาล
และ พล.อ.ประยุทธ์ ขณะเดียวกันมีความมั่นใจว่าหากมีการฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวางมากขึ้นจะสามารถแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโควิดได้ ส่วนปัญหาเศรษฐกิจ นายกฯได้ทุ่มเทแก้ไขปัญหาไปมากพอสมควรแล้ว ทุกอย่างจะไปได้ดี และ
หากฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายตามสิทธิที่มีอยู่ก็เป็นสิทธิที่ท าได้ แต่มั่นใจว่าประชาชนจะสนับสนุนการท าหน้าที่ของ 
พล.อ.ประยุทธ์ ต่อไป” นายไพบูลย์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2726261  
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2726261
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD-.jpg
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 16 พฤษภาคม 2564 16:17 น.  
"ไพบูลย์" ชี้ข้อเสนอตั้ง "นายกฯคนนอก" เลื่อนลอย เชื่อ ปชช. หนุน "บิ๊กตู่" ท าหน้าที่บริหารประเทศ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้
สัมภาษณ์กรณีกลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) ขอให้รัฐบาลเสียสละลาออก เนื่องจากล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 และปฏิรูปการเมือง เปิดทางให้มีการตั้งรัฐบาลสร้างชาติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ว่า ไม่
เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเอง ซึ่งไม่ใช่สมาชิกรัฐสภา ไม่ได้มีผล
อะไร อีกทั้งข้อเรียกร้องเป็นการเรียกร้องตามอ าเภอใจที่ตัวเองต้องการ ไม่มีพื้นฐานความเป็นไปได้ทั้งสิ้น ไม่รับกับ
ข้อเท็จจริง ที่ขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เข้มแข็ง มีผลงานที่ดีเป็นอันดับต้นๆของโลก ดังนั้น การที่คนกลุ่มหนึ่งมาเรียกร้องก็เรียกร้องไป แต่ไม่มีผลใด เพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯเหมาะสมที่จะท าหน้าที่ในปัจจุบันอยู่แล้ว และใน
สภาฯทุกอย่างเรียบร้อยดี ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องไปด าเนินการตามข้อเรียกร้อง ดังนั้น ข้อเรียกร้องจึงเลื่อนลอย 

“เขาเห็นว่าคงได้ประโยชน์จากข้อที่เรียกร้อง แต่ไม่มีสถานะใดที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีน้ าหนัก 
เมื่อเทียบกับประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศและประชาชนที่เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 8.4 ล้านคน ยังคงเชื่อมั่นในรัฐบาล
และ พล.อ.ประยุทธ์ ขณะเดียวกันมีความมั่นใจว่าหากมีการฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวางมากขึ้นจะสามารถแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโควิดได้ ส่วนปัญหาเศรษฐกิจ นายกฯได้ทุ่มเทแก้ไขปัญหาไปมากพอสมควรแล้ว ทุกอย่างจะไปได้ดี และ
หากฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายตามสิทธิที่มีอยู่ก็เป็นสิทธิที่ท าได้ แต่มั่นใจว่าประชาชนจะสนับสนุนการท าหน้าที่ของ 
พล.อ.ประยุทธ์ ต่อไป”นายไพบูลย์ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/244816  
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17 พฤษภาคม 2564 00:10 น.  
ปชป. พร้อมสู้ ศึกซักฟอก 
 

 
 
 
 
“จุรินทร์” ลั่นพร้อมสู้ศึกซักฟอก ชี้ท างานต้องมีข้อบกพร่องบ้าง เชื่อ “บิ๊กตู่” น าทีมรบ.ตอบได้ทุกประเด็น แทงกั๊ก
ไม่ทิ้ง บอกยังไม่ได้คิดโดดออกเรือตอนไหน  

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.64นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เรื่ องการบริหารจัดการระบบ
สาธารณสุขล้มเหลว ในการปล่อยให้มีการระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ในฐานะผู้น ารัฐบาล คือนายกรัฐมนตรี และตน
เป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล เชื่อว่านายกฯสามารถน าทีมรัฐบาล ตอบค าถามต่างๆ ของฝ่ายค้านได้ และถ้ามีประเด็นใดที่
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระทรวง เท่าที่เราเคยปฏิบัติมา รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยตอบ
ค าถามแทนนายกฯ 

เมื่อถามว่า แต่มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า แผลของรัฐบาลค่อนข้างเยอะ จะเป็นอุปสรรคท าให้ประชาชน ลด
ความเชื่อมั่นของรัฐบาลลงหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า เห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่คนท างานก็จะต้องมีข้อบกพร่องบ้าง ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ไม่ว่าใครจะมาท าหน้าที่บริหารประเทศข้อบกพร่องถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา ฉะนั้นไม่คิดว่าจะมีปัญหาเรื่อง
ข้อบกพร่องใดๆ รัฐบาลก าลังแก้ไขอยู่ ซึ่งวันนั้นก็ถือเป็นโอกาสของรัฐบาลที่จะได้ชี้แจง ท าความเข้าใจไปยังฝ่ายค้ าน 
เพื่อผ่านไปยังประชาชนด้วย 

“เป็นเรื่องปกติที่คนขึ้นมาท าหน้าที่บริหารประเทศ ย่อมมีทั้งคนที่พอใจ และไม่พอใจ รัฐบาลเองก็มีหน้าที่นายก
ฯก็มีหน้าที่ในการท าหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ที่สุด และท าให้ดีที่สุด รวมถึงท าในสิ่งที่สามารถอธิบายกับประชาชน
ได”้ 

เมื่อถามว่า ที่ผ่านมาเริ่มมีข้อเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ทบทวนท่าทีการร่วมรัฐบาล นายจุรินทร์ กล่าวว่า 
เรื่องนี้ได้ตอบไปแล้วและในสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งที่พรรคเห็นว่าจะต้องด าเนินการคือต้องจับมือร่วมกับทุกฝ่ายในการ
พาประเทศฝ่าวิกฤติ เมื่อถามว่า หมายความว่าหลังจากนี้จะไปไหนก็ไปกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ 
และรมว. กลาโหม จะไม่ทิ้ง หรือกระโดดออกจากเรือใช่หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ยังไม่ได้คิด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/244817  
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17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:10 น.    
 'เรืองไกร' เช็กบิล 20 ส.ส. หญิงเพื่อไทย! ร้อง ปปช. สอบฝ่าฝืน รธน. 

 
 

17 พ.ค. 64 - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 64 เว็บไซต์
พรรคเพื่อไทยได้เผยแพร่ข่าวและจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีศาลอาญา โดยมีเนื้อหาในลักษณะที่อาจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
มาตรา 185(1) เพราะลงท้ายด้วยการใช้สถานะ ส.ส. รายละเอียดปรากฏตามข่าวในเว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทย กรณี
ข้อเท็จจริงของจดหมายดังกล่าว ถ้าย้อนไปดูกรณีที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เคยชี้มูลนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่ท าหนังสือในลักษณะแทรกแซงกระทรวงวัฒนธรรม จะเห็นว่า อาจมีลักษณะการฝ่า
ฝนืบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่คล้ายคลึงกัน 

"การท าจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีศาลอาญาซึ่งเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ จึงอาจเข้าข่ายการใช้สถานะ ส.ส. 
ก้าวก่ายแทรกแซงข้าราชการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 (1) และเป็นอ านาจของ ป.ป.ช  
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234(1) ด้วย ทั้งนี้ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. เคยชี้มูลกับนายสุเทพ มาก่อนแล้ว ความตามมาตรา 
234(1) ซึ่ ง เป็นอ านาจของ ป.ป.ช . นั้น ส.ส.พรรคเพื่อไทย ต้องทราบดีอยู่แล้ว เพราะเมื่อวันที่  13 พ.ค.  
ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็ใช้มาตรา 234 ไปร้อง ป.ป.ช. กล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เช่นกัน" 
นายเรืองไกร ระบ ุ

ทั้งนี้ การท าจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีศาลอาญา ของ ส.ส.หญิงพรรคเพื่อไทย 20 คน ระบุไว้ชัดว่า ใช้สถานะ 
ส.ส. ในการท าจดหมายเปิดผนึก โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์พรรคเพื่อไทยดังกล่าว จึงอาจเข้าลักษณะตามแนวทางที่ ป.ป.ช. 
เคยมีมติชี้มูลกับนายสุเทพ มาแล้ว แต่ที่แตกต่างคือ กรณีนายสุเทพนั้นรัฐธรรมนูญเดิมให้ส่งวุฒิสภาถอนถอน แต่ตาม
รัฐธรรมนูญ 2560 ให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้พิจารณาพิพากษา เมื่อมีกรณี
ดังกล่าวเกิดขึ้นตามแนวที่ ป.ป.ช. เคยชี้มูลมาแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ ป.ป.ช. ได้ปฎิบัติตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรฐานที่
เคยท า จึงได้ส่งค าร้องถึง ป.ป.ช. ทางไปรษณีย์ EMS ให้ท าการตรวจสอบต่อไป. 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/103160  
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วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 11:35 น. 
“เรืองไกร” ยกกรณี “สุเทพ” ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบ 20 ส.ส.หญิงเพื่อไทยแทรกแซงอธิบดีศาลอาญา หรือไม่ 
 

 
“เรืองไกร” ยกกรณี “สุเทพ” ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบ 20 ส.ส.หญิงเพื่อไทยแทรกแซงอธิบดีศาลอาญา หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระบุว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 64 
เว็บไซต์พรรคเพ่ือไทย (พท.) ได้เผยแพร่ข่าวและจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีศาลอาญาโดยมีเนื้อหาในลักษณะที่อาจฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญ มาตรา 185(1) เพราะลงท้ายด้วยการใช้สถานะ ส.ส. รายละเอียดปรากฏตามข่าวในเว็บไซต์ของพรรคพท. 
โดยกรณีนี้ หากย้อนไปดูกรณีที่ ป.ป.ช.เคยชี้มูลนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่ท าหนังสือในลักษณะแทรกแซงกระทรวง
วัฒนธรรม จะเห็นว่า อาจมีลักษณะการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่คล้ายคลึงกัน 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า การท าจดหมายเปืดผนึกถึงอธิบดีศาลอาญาซึ่งเป็นข้ารา ชการฝ่ายตุลาการ  
จึงอาจเข้าข่ายการใช้สถานะ ส.ส. ก้าวก่ายแทรกแซงข้าราชการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 185(1)  
และเป็นอ านาจของ ป.ป.ช ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234(1) ด้วย ทั้งนี้ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. เคยชี้มูลกับนายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ มาก่อนแล้ว โดยความตามมาตรา 234(1) ซึ่งเป็นอ านาจของ ป.ป.ช. นั้น ส.ส.พรรคพท. ต้องทราบดีอยู่
แล้ว เพราะเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็ใช้มาตรา 234 ไปร้อง ป.ป.ช. กล่าวหา พล.อ.
ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เช่นกัน ดังนั้น การท าจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีศาลอาญา ของ ส.ส.หญิงพรรคพท. จ านวน 20 
คน โดยระบุไว้ชัดว่า ใช้สถานะ ส.ส. ในการท าจดหมายเปิดผนึกโดยเผยแพร่ในเว็บไซต์พรรคเพื่อไทยดังกล่าว จึงอาจเข้า
ลักษณะตามแนวทางที่ ป.ป.ช. เคยมีมติชี้มูลกับนายสุเทพ มาแล้ว แต่ที่แตกต่างคือ กรณีนายสุเทพน้ันรัฐธรรมนูญเดิมให้
ส่งวุฒิสภาถอนถอน แต่ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้
พิจารณาพิพากษา เมื่อมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นตามแนวที่ ป.ป.ช. เคยชี้มูลมาแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ ป .ป.ช. ได้ปฎิบัติตาม
หน้าที่และอ านาจตามมาตรฐานที่เคยท า เช้าวันนี้ตนจึงได้ส่งค าร้องถึง ป.ป.ช. ทางไปรษณีย์ ให้ท าการตรวจสอบต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2727225  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2727225
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B0-696x464.jpg
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17 พฤษภาคม 2564 
ชิงด า ผู้ว่าฯกทม. 'ปชป. เล็งหมอเอ้ก' 'จักรทิพย'์ พลังดูด 'ชัชชาติ' ลุ้นไปต่อ 
 

 
 

หนึ่งในแผนที่พรรคประชาธิปัตย์ วางเอาไว้คือ ดัน “หมอเอ้ก” นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. 
ลงชิมลางสนามผู้ว่าฯกทม. 

สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ส่อเค้าเดือดตั้งแต่ระฆังยังไม่ดัง เมื่อผู้ว่าฯ คนปัจุบัน “พล.ต.อ.อัศวินขวัญเมือง” ที่
ก าลังขะมักเขม้นแก้การระบาดของโควิด-19 ในหลายชุมชนของกทม. ใช้วิกฤติเป็นโอกาสให้ “อัศวิน” เร่งท าคะแนน
นิยมเพื่อปูทางสู่การเสนอตัวลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. อีกสมัย 
ว่ากันว่า เหตุผลที่ “อัศวิน” ตัดสินใจแบบนี ้เนื่องจากดีลบางอย่าง "ล่มไม่เป็นท่า" 

โดยคู่แข่ งคนส าคัญที่ เปิดตัวพร้อมลงสนามคือ  “พล .ต .อ .จักรทิพย์  ชัยจินดา” ที่มีชื่ อ  “บิ๊กป้อม”  
พล .อ .ประวิ ต ร  ว งษ์ สุ ว ร รณ  รองนายกรั ฐมนตรี  และหั วหน้ าพรรคพลั งประชารั ฐ  รวมถึ ง  “ป .แป้ ง ” 
 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ ์เป็นสปอนเซอร์หลัก ที่แทบจะมีชื่อ 2 ผู้ยิ่งใหญ่คาดหน้าอก 
ช่วงก่อนหน้านี้ ดูเหมือนทุกอย่างจะดีลกันได้ลงตัว เมื่อมีการพูดกันว่า “จักรทิพย์” ออกปากขอ“อัศวิน” ให้หลบ
ทาง พร้อมกับย่ืนข้อเสนอแลกเปลี่ยน หากชนะเลือกต้ัง จะแต่งตั้ง“ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง” ลูกชายอัศวิน เป็นรองผู้ว่า
ฯ ยังไม่นับดีลอื่นๆ ที่ยื่นต่อ “อัศวิน” 

แต่ไม่แน่ชัดว่า “อัศวิน” คาดหวังกับข้อเสนอมากเกินไป หรือ “จักรทิพย์” ยื่นไมตรีให้น้อยเกินไป จึงท าให้คน
ทั้ง 2 ต้องหันหลังใส่กัน กลายเป็นคู่ต่อสู้ สังเกตเห็นได้ชัดว่า ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา “อัศวิน” ใส่เกียร์เดินหน้าโกย
คะแนนเต็มสูบ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตัวเองทั่วกรุง จนเจอ “จักรทิพย์” ฉวยจังหวะ โพสต์แซะผ่านเพจเฟซบุ๊ค“จักร
ทิพย์คนท างาน” ว่า “เป็นผม ผมไม่ท า” พร้อมป้ายพีอาร์ตัวเองของ “อัศวิน” ตามจุดต่างๆ 
ก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน “อัศวิน” ก็เพิ่งโดน “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ตัวเต็งผู้ว่าฯกทม. อีกคน โพสต์เฟซบุ๊คแซะ “อัศวิน” เรื่อง
ป้ า ย ฉี ด วั ค ซี น ใ น ชุ ม ช น ย่ า น ค ล อ ง เ ต ย  ว่ า เ ป็ น วั ค ซี น ข อ ง  “น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ” แ ล ะ   
“ผู้ว่าฯอัศวิน” ทาง “ชัชชาต”ิ จึงดักคอเตือนสต ิด้วยข้อความสั้นๆ ว่า “โดยใช้เงินภาษีของท่านทุกคน” 
จังหวะนี้ “อัศวิน” เดินเกมเต็มสูบ วางตัว “รองผู้ว่าฯกทม.” บางคนที่เป็นคนใกล้ชิด ท าพื้นที่โกยแต้มต่อคู่แข่งแบบยิบ
ตา อะไรที่ท าได้ก็ไม่มีเหตุผลต้องรีรอ 
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ขณะที่ “จักรทิพย์” ได้น าเอากลยุทธ์ “พลังดูด” ของพลังประชารัฐมาใช้ดึงหัวคะแนนในแต่ละเขตแบบหว่าน
แห ใครที่เป็นคีย์แมนก็จะเหมาเข่งมาอยู่กับตัวเองหมด แต่ทว่ายุทธวิธีเหมาเข่งหัวคะแนน นั้นสร้างความไม่ลงตัว เพราะ
มีความไม่ชัดเจนว่า เมื่อท าแต้มให้ได้ตามเป้า จะได้อะไรตอบแทน เท่าไหร่อย่างไร เนื่องจากตัวหารในพื้นที่แต่ละเขตมี
มากกว่าหนึ่งคน อีกทั้งมีเสียงเล่าลือในพื้นที่ว่า บรรดาหัวคะแนนต่างโดนเกมอ านาจบีบ เอาเรื่องธุรกิจใต้ดินมาต่อรอง
ด้วย หลายคนไม่อยากเดือดร้อน ก็รู้ว่าต้องท าตัวอย่างไร 

ในส่วนของ “ประชาธิปัตย์” เจ้าของเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. หลายสมัย ต้องเจอไฟต์บังคับ แม้จะยังไม่ชัดเจนเรื่องตัว
บุ คคล  แต่หนึ่ ง ในแผนที่ พรรควาง เอา ไว้ คื อ  ดัน“หมอเอ้ ก” นพ .คณวัฒน์  จันทรลาวัณย์  อดีตผู้ สมั ค ร 
ส.ส.กทม. ลงชิมลางสนามผู้ว่าฯกทม.  

แผนการส่ง “หมอเอ้ก” เป็นการใช้ความสดเข้าสู้ ชูความเป็นคนรุ่นใหม่ เพื่อดึงคะแนนจากคนรุ่นใหม่ ที่ไม่เคย
เลือก “ประชาธิปัตย์” และยังหวังผลว่าแฟนคลับเดิมจะให้การตอบรับหนุ่มหล่อคนนี้ ที่ได้เรื่องภาพลักษณ์ดีตามแบบ
ฉบับ “ประชาธิปัตย”์ และเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจของคนกรุงเทพฯ ด้วย 

ประเด็นส าคัญ “ประชาธิปัตย์” ยังเชื่อลึกๆ ว่า ฐานเสียงเดิมที่เคยปันใจเลือก “พลังประชารัฐ” และ “พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เมื่อครั้งเลือกตั้งใหญ่ 24 มี.ค.62 จะหันกลับมาเลือกประชาธิปัตย์ในสนามนี้และเลือกตั้งสนาม
หน้าอีกครั้ง  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/938366  
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วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 - 13:19 น. 
เพื่อไทย โหมโรงไม่ไว้วางใจ “ประยุทธ์” เปิดศึกซักฟอกงบปี’65 
 

 
 

ขณะนี้รัฐนาวา “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ก าลังฝ่ามรสุมรอบด้าน 
ประกาศสงครามเพื่อเอาชนะไวรัสโควิด-19 เดิมพันด้วยความตายกับสุขภาพ ชีวิตประชาชน ยังมีอีกหลายคลัส

เตอร์ที่จะต้องเร่งจัดการ ฝีมือของ พล.อ.ประยุทธ์ ก าลังถูกทดสอบอย่างหนักหน่วง แม้เขาจะบอกว่าช่วงเวลานี้ต้อง
ร่วมมือกันท างาน ไม่ใช่เวลาของการเมือง แต่ในชีวิตจริงทางการเมือง ฝ่ายค้านไม่ปราณี-ออมมือให้รัฐบาล โดยเฉพาะที่
เวลาเพลี่ยงพล้ าในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต  

ในวาระที่สภาผู้แทนราษฎร ใกล้เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไป วันที่ 22 พฤษภาคมนี้ “นพ.ชลน่าน ศรี
แก้ว” ส.ส.น่าน รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยื่นเรื่องให้ผู้บริหารพรรค ชงวาระ “อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล” รอบใหม่ 

นพ.ชลน่าน ระบุว่า ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าสถานการณ์เหมาะสม โดยเฉพาะนายพงศ์เทพ  
เทพกาญจนา อดีตรองนายกฯ ในฐานะคณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรค เห็นชอบตามที่ตนเสนอ เมื่อสถานการณ์
บ้านเมืองเป็นแบบนี้ สภาฯ ในฐานะฝ่ายตรวจสอบสมควรเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ  เพื่อบอกให้ผู้บริหารทราบว่าไม่
เหมาะสม ไม่ควรได้รับไว้วางใจให้บริหารต่อ เนื่องจากจะท าความเสียหายมากขึ้น จะอภิปรายเมื่อใดอย่างไร พรรคเพื่อ
ไทยคงหารือกันอีกครั้ง และไปหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อไป เบื้องต้นต้องอภิปรายฯ พล.อ.ประยุทธ์ รวมถึงรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโควิดเป็นหลัก เมื่อถามว่าหากอภิปรายแล้วยังไม่สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ นพ.ชลน่าน
ตอบว่า เป็นข้อบ่งชี้ให้ประชาชนดูว่าถ้าบ้านเมืองเป็นแบบนี้ แล้วรัฐบาลยังดื้อดึงบริหารบ้านเมืองต่อไป ไม่มีจิตส านึก
รับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับประชาชนจะใช้มาตรการอย่างไรจัดการ  แต่ก่อนจะถึงวาระที่ฝ่ายค้าน “เพื่อไทย” พยายามจุด
ประเด็น “ซักฟอกรัฐบาล” 

ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคมนี้ เพื่อไทยเตรียมประชุม “กลุ่มย่อย” ทีมเศรษฐกิจ-ทีมวิชาการของพรรค สุม
ความคิดช าแหละร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท หัวขบวนที่รับผิดชอบ
ช าแหละงบ 65 มี กิตติรัตน์ ณ ระนอง – พิชัย นริพทะพันธุ์ 2 รองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ ควบคู่กับ กิตติ ลิ่มสกุล อดีต
ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย นักเศรษฐศาสตร์ ที่กลับเข้าเป็นมันสมองด้านเศรษฐกิจ เตรียมประชุมผ่าน Zoom 
พิจารณารายละเอียดกับทีมงานเศรษฐกิจของพรรค – มืออภิปรายของพรรค ก่อนจะแจกแจงรายละเอียดภาพใหญ่ให้ 
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ส.ส.พรรครับรู้ ในการประชุมพรรค 25 พฤษภาคม แต่เบื้องต้น “เพื่อไทย” ส่ง “เผ่าภูมิ โรจนสกุล” รองเลขาธิการพรรค
เพื่อไทย ในฐานะ ผอ.ศูนย์นโยบายพรรคเพื่อไทย ช าแหละงบ 65 เป็นการโหมโรงว่า 

การจัดท างบฯปี 65 มีข้อจ ากัดชนเพดานทุกมิติ จนจะน าไปสู่ทางตันทางการคลัง 4 ทาง คือ ขาดดุล เต็มพิกัด 
ต้องกู้ชดเชยเต็มเพดาน มาตรา 21 พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ กู้เพื่อชดเชยการขาดดุลได้ไม่เกิน 20% ของงบฯ รวมกับงบฯ 
ที่ตั้งไว้ส าหรับช าระคืนเงินต้น เท่ากับ 700,000 ล้านบาท ถ้าเก็บภาษีไม่เข้าเป้าที่ 2.4 ล้านล้านบาท จะเข้าสู่ภาวะทาง
ตันทางงบฯ ทันที  
2.ขาดดุลงบฯ 700,000 ล้านบาท แซงหน้างบฯ รายจ่ายลงทุน ขัดต่อ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 20 (1) ไป
เรียบร้อย 
3.หนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะทะลุ 60% ในปี 65 หนี้สาธารณะถูกประเมินว่าจะอยู่ที่ 56-57% ณ ก.ย. 64 ถ้ารวมกับ
ผลกระทบโควิดทั้ง 3 รอบจะท าให้หนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะทะลุ 60% ในปี 65 และ 4.เงินที่กู้มาเยียวยาฟื้นฟู  
1 ล้านล้านบาทจะหมดแล้ว 

โอนจากงบฯ ฟื้นฟูมาโปะงบเยียวยาอยู่เรื่อย ๆ แทบไม่ได้ลงทุนฟื้นฟูเท่าไหร่ ไม่มีเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดไปพยุง
เศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนจากโควิดต่อจากนี้แล้ว งบฯปี 65 ใน 6 ยุทธศาสตร์ไม่ได้มีเผื่อเหลือเผื่อขาดส าหรับการ
เยียวยาสรุปงบฯ ปี 65 มืดแปดด้าน ชักหน้าไม่ถึงหลัง ไปทางไหนเจอแต่ทางตัน ในช่วงที่รัฐบาลก าลังเพลี่ยงพล้ าศึกรอบ
ด้าน ขณะนี้ ฝ่ายค้านเพื่อไทย พร้อมเปิดศึกในสภา เริ่มด้วยวาระซักฟอกงบประมาณ 65 ที่หมายมั่นว่าจะเป็น “ศึก
ซักฟอก” อภิปรายไม่ไว้วางใจขนาดย่อม ๆ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-670330  
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วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
ศึกนอก ศึกใน ของ ‘แม่ทัพประยุทธ์’ และขุนพลข้างกาย กับศึก 2 ด้านของ ‘ธรรมนัส’ มองกองทัพในยุค  
‘3 ป.’ ถอย 
 

 
 

ศึกนอก ศึกใน ของ ‘แม่ทัพประยุทธ์’ และขุนพลข้างกาย กับศึก 2 ด้านของ  ‘ธรรมนัส’ มองกองทัพในยุค ‘3 ป.’ 
ถอย 

ผ่านระลอกแรกมาถึงระลอก 2 เสมือนเป็นการหยั่งเชิง หยั่งก าลัง จนที่สุดมาสู่ระลอก 3 ที่เป็นการเข้าตีอย่าง
เต็มรูปแบบของกองก าลังโควิด  จนบิ๊กตู่  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  และ รมว.กลาโหม  
ต้องขนานนามเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ว่าเป็น “ศัตรูตัวร้ายที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อน” อันสะท้อนการยอมรับในความพลั้ง
พลาด เพลี่ ยงพล้ า  ในการท าศึกกับข้ าศึกที่ มองไม่ เห็นครั้ งนี้  จนท าให้ภาพพจน์ประเทศไทยในสายตา 
สื่อต่างประเทศ จากที่เป็น Hero ที่จัดการควบคุมโควิดได้ดี แต่มาระลอก 3 นี้ ไทยกลายเป็น Zero ที่โดนโควิดเข้าโจมตี
อย่างหนัก จนมีผู้ติดเช้ือโควิดรายวัน วันละเกือบ 2,000 คน และเสียชีวิต 20-30 คน ต่อเน่ืองหลายสัปดาห์ 
พล.อ.ประยุทธ์ซึ่งเป็นนายกฯ ที่เป็นทหารเก่า เคยเป็นทั้งผู้พัน ผู้การ ผบ.พล. จนเป็นแม่ทัพ และ ผบ.ทบ. น ารบทัพจับ
ศึกมาแล้ว แต่มาศึกโควิดนี้ ถือเป็นความพ่ายแพ ้

จนที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ต้องใช้กลยุทธ์และยุทธวิธีแบบทหารมาท าการศึกโควิดครั้งนี้ ด้วยการรวบอ านาจแบบ 
Single Command มาอยู่ในมือ เพื่อสั่งการคนเดียว เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหา และตั้งคณะท างานด้านต่างๆ ใน
สเกลที่เล็กลง จากที่มีในโครงสร้าง ศบค. เพื่อตัดวงจรเชื้อโควิด ที่เปรียบเหมือนสะเก็ดไฟที่จะกระเด็น แตกตัวไปไหม้ใน
ที่ต่างๆ และส่งก าลังเสริมด้วยกองทัพวัคซีนที่ พล.อ.ประยุทธ์ยกให้เป็นวาระแห่งชาติ เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้เร็ว
ที่สุด โดยต้องสู้กับความไม่มั่นใจในวัคซีนของประชาชน ที่ส าคัญคือ จ านวนวัคซีนที่มีไม่เพียงพอเพราะการประเมิน
สถานการณ์การรบผิด ไม่เตรียมเสริมก าลังรับศึกให้เพียงพอ เพราะมัวแต่กระหยิ่มกับชัยชนะในระลอก 1 และ 2 จน
ต้องเร่งไปขอซื้อวัคซีนที่เปรียบเหมือนอาวุธยุทธโปกรณ์จากต่างประเทศ เข้ามาสู้กับโควิด แต่เป็นการสั่งซื้อในช่วงที่
ประเทศอื่นเขาสั่งจองไว้เกือบหมดแล้ว จึงต้องไปเจรจาต่อรองเพื่อขอซื้ออาวุธนั้นๆ มาเสริมก าลังรบ แต่ต้องใช้เวลา จน
ไพร่พลและประชาชนบาดเจ็บล้มตาย 

 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-1.jpg
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แม้แต่ก าลังรบแนวหน้า อย่างบรรดาคุณหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์  และรวมทั้งทหารที่ท าหน้าที่
กองหนุนแนวหลังในการศึกครั้งนี้ เพราะกองทัพโดนโควิดเข้าโจมตีที่จุดศูนย์ดุล CG เลยทีเดียว ทั้งที่กองบัญชาการ
กองทัพบก  ที่ หน้ าห้ อ ง  ผบ .ทบ .  แม่ ทั พ ใหญ่  และหน่ วยก าลั ง  ทั้ ง เ รื อ รบของ  ทร .  และกองบินของ  
ทอ. ที่ยิ่งกว่านั้น คือท าเนียบรัฐบาล ที่ท างานของ พล.อ.ประยุทธ์เองก็โดนโควิดแทรกซึมบุกเข้าโจมตี ท าให้คนใน
ท าเนียบฯ ติดเชื้อ รวมทั้งระดับรัฐมนตรีและทีมงาน 

ในการศึกครั้งนี้ กองทัพท าได้แค่หน้าที่สนับสนุนบรรดานักรบชุดขาว นักรบเสื้อกาวน์ โดย พล.อ.ประยุทธ์สั่งทั้ง
กลาโหมและเหล่าทัพ ระดมทั้งก าลังพล รถลาม้าช้าง และเครื่องมือต่างๆ อย่างสุดขีดความสามารถ มาอุดช่องโหว่ 
โดยเฉพาะการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การจัดรถทหารมารับ-ส่งผู้ป่วย แต่ด้วยความเป็นทหารเก่า นอกจากวาง
โครงสร้ า ง  ศบค .แบบทหารแล้ ว  พล .อ .ประยุ ทธ์ ก็ ยั ง ไ ว้ ใ จวา ง ใจ ใช้ ง านทหาร เก่ าด้ วยกัน  จึ งท า ให้   
พล.อ.ประยุทธ์ตั้งบิ๊กเล็ก พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. น้องรัก เป็น ผอ.ศปก.ศบค. ที่เรียกชื่อแบบทหาร 
เพราะสร้ า งผลงานมาดี ในการศึ กระลอกแรกและระลอก 2 แต่มาระลอก 3 ก็ซวนเซกัน ไม่น้ อย  แต่   
พล.อ.ณัฐพลก็ ไม่ยอมแพ้  พยายามต่อสู้ เพื่อตีตื้นกลับมาให้ ได้  และถือเป็นขุนพลก าลั ง หลักสายบุ๋นของ  
พล.อ.ประยุทธ์เลยทีเดียว 

ขณะที่ในด้านกองทัพแล้ว มีอะไร พล.อ.ประยุทธ์ก็สั่งการบิ๊กช้าง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ในการ
ประสานกับ ผบ.เหล่าทัพ เพราะต้องยอมรับว่า พล.อ.ประยุทธ์มีระยะห่างกับน้องๆ ผบ.เหล่าทัพ ที่รุ่นห่างกัน แต่ก็ยังใช้
การโทรศัพท์และไลน์ “t” ที่ย่อมาจาก tiger ตามสไตล์ทหารเสือราชินี ร.21 รอ.เก่า ที่เรียกตัวเองว่าเสือ ในการสั่งงาน 
ผบ.เหล่าทัพ 

ในแง่ความใกล้ชิดสนิทสนมในบรรดา ผบ.เหล่าทัพ พล.อ.ประยุทธ์สนิทสนมกับบิ๊กณัฐ พล.อ.ณัฐ  
อินทรเจริญ ปลัดกลาโหมมากที่สุด เพราะ พล.อ.ณัฐเป็นน้องรักของบิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พี่ใหญ่  
มายาวนานตั้งแต่เป็นนายทหารเด็กๆ และถือเป็นหนึ่งในท็อปไฟว์ของน้องรักของบิ๊กป้อม นอกจาก พล.อ.ชัยชาญที่จะ
สั่งการผ่านทาง พล.อ.ณัฐแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ก็สายตรงพูดคุยหารือและสั่งการ พล.อ.ณัฐในเรื่องการหาพื้นที่ตั้ง
โรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักตัว SQ เพิ่อประสานกับเหล่าทัพ 

โดยมีบิ๊กแก้ว พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้า ศปม.ที่รับผิดชอบการบังคับใช้ กม.ตาม
ค าสั่ง ศบค. ก่อนสั่งการไปยัง ศปม.ทบ.-ทร. และ ทอ. ที่มี ผบ.เหล่าทัพเป็นหัวหน้า จน พล.อ.ประยุทธ์โดนโจมตีว่า เอา
ทหารมาสู้ศึกโควิด แทนที่จะใช้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก อันสะท้อนถึงความขัดแย้งที่มีอยู่ระหว่างฝ่ายความมั่นคง 
กับสาย สธ. ที่มีมาตั้งแต่ระลอกแล้ว ในฐานะนายกฯ และ รมว.กลาโหม และเป็นทหารเก่า ก็ยังติดยึดการท างานสไตล์
ทหาร คิดแบบทหาร และก็ต้องถือว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็นแม่ทัพใหญ่ในการศึกครั้งนี้ แม้จะพ่ายแพ้ไปแล้ว แต่ที่ต้องจับ
ตาคือ จะกลับมาเป็นฝ่ายชนะได้อย่างไร และเมื่อใด เพราะจะมีผลต่อความเชื่อมั่น ศรัทธา ที่ลดน้อยลงในตัวแม่ทัพใหญ่
ที่มีอ านาจในมือสูงสุด 

นอกจากท าศึกกับโควิดแล้ว ยังต้องท าศึกการเมืองไปพร้อมๆ กัน แม้ พล.อ.ประยุทธ์จะเตือนพรรคร่วมรัฐบาล
และฝ่ายค้านว่า ตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาการเมือง แต่เป็นเวลาท างานให้บ้านเมือง และงดการหาเสียง จากการช่วยเหลือ
ประชาชน เพราะมีบางพรรคการเมือง หรือนักการเมืองบางคนยังหาเสียงกับการช่วยเหลือประชาชน 
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แต่ในความเป็นจริงแล้ว ระหว่างท าศึกโควิด ไม่อาจหลีกเลี่ยงศึกการเมืองได้ เพราะการพ่ายแพ้ศึกครั้งนี้ กลายเป็น
ประเด็นการเมือง จนน ามาซึ่งการเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก จน พล.อ.ประยุทธ์ต้องยุติศึกภายในพรรคร่วม
รัฐบาลเอาไว้ก่อน ทั้งกับพรรคประชาธิปัตย์ ที่นอกจากชะลอการออกค าสั่งแบ่งพื้นที่จังหวัดให้ รมต.รับผิดชอบ ตาม
โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ออกไปก่อน เพราะแบ่งพื้นที่เมื่อใดก็คาดว่าจะเกิดปัญหาอีกครั้ง  รวมไปถึงการที่ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยกเลิกก าหนดการลงพื้นที่  จ.นครศรีธรรมราช กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  
รมช.เกษตรฯ เพราะพรรคประชาธิปัตย์อาจจะหวาดระแวง และโจมตีพรรค พปชร.อีก หลังจากที่ก่อนหน้านี้  
ร.อ.ธรรมนัสเคยโดนมาแล้วเมื่อลงพื้นที่แก้ปัญหาพริกราคาตกต่ า และเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. แม้จะลงพื้นที่ในฐานะ รมช.
เกษตรฯ ที่ ร.อ.ธรรมนัสเคยระบุว่า จะไปจังหวัดไหนก็ได้ แม้ไม่มีค าสั่งแบ่งงาน แบ่งจังหวัด รวมถึงการเคลียร์ใจกับนาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หลังถูกจับตามองเมื่อครั้งขู่ รมต.ที่
นินทานายกฯ กลางที่ประชุม ครม. 

แต่ก็มาเจอเรื่องศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้ ร.อ.ธรรมนัส รมช.เกษตรฯ ไม่ขาดคุณสมบัติการเป็น  
รมต. และ ส.ส. แม้จะเคยต้องค าพิพากษาศาลออสเตรเลียในคดียาเสพติดก็ตาม เพราะไม่มีผลผูกพันต่อศาลไทย เพราะ
ถือว่า ร.อ.ธรรมนัสไม่เคยต้องค าพิพากษาของศาลไทย จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ และโจมตี ทั้งศาล
รัฐธรรมนูญ และตัว พล.อ.ประยุทธ์เองที่ยอมให้ ร.อ.ธรรมนัสมาเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ต้น จนฝ่ายค้านจะยื่นให้ ป.ป.ช.สอบ
เรื่องจริยธรรมต่อ ด้วยเพราะรู้ดีว่า ร.อ.ธรรมนัสมีความส าคัญต่อพรรคพลังประชารัฐอย่างมาก เพราะเป็นทั้งเส้นเลือด
ใหญ่และคนคุมสวนกล้วย และเป็นเจ้าของกล้วยเองด้วยซ้ า 

เปรียบเป็นมือท างานของบิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พี่ ใหญ่ หัวหน้าพรรค พปชร. แบบที่เรียกว่า 
พรรคนี้ขาด ร.อ.ธรรมนัสไม่ได้เลยทีเดียว เพราะท าหน้าที่เดินเกมการเมือง ประสาน เจรจาต่อรองกับพรรคต่างๆ กลุ่ม
ต่างๆ อีกทั้งจ่อที่จะนั่งเป็นเลขาธิการพรรค พปชร. และจะเป็นรัฐมนตรีว่าการในอนาคตอันใกล้ และถูกจับตามองว่า จะ
เป็นทายาททางการเมืองของ พล.อ.ประวิตร ในการดูแลพรรค พปชร.ต่อไป หลังจากพ่ีน้อง 3 ป.ถอนตัวแล้ว รวมทั้งการ
เป็น มท.1 รมว.มหาดไทย ที่ในอดีตเคยถูกเรียกว่าเป็นนายกฯ น้อย 

แต่ทว่าหนทางที่ ร.อ.ธรรมนัสเมื่อเป็นหัวหน้าพรรคแล้ว จะเป็นนายกฯ นั้น แทบจะเป็นศูนย์ เพราะเคยมีคดียา
เสพติดติดตัว ที่จะถูกขุดคุ้ยและโจมตีทุกครั้งที่มีชื่อปรากฏ อนาคตของ ร.อ.ธรรมนัสจึงจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลเช่นใน
เวลาน้ี และก็จะเป็นผู้เนรมิตเก้าอี้นายกฯ ให้คนที่เลือกแล้ว และ ร.อ.ธรรมนัสก็จะกลายเป็นผู้มีบารมี 
และเป็นเสมือน “นายกฯ เงา” 

จริงอยู่ แม้ ร.อ.ธรรมนัสจะมีพันธมิตรในพรรคฝ่ายค้าน และมีงูเห่าที่ฝากเลี้ยงไว้จ านวนไม่น้อยก็ตาม  
แต่ทว่าในตอนนี้ กว่าที่คลื่นลมที่ถาโถมชีวิต ร.อ.ธรรมนัสจะสงบลงก็ไม่ง่าย เพราะไม่ใช่แค่พรรคฝ่ายค้านที่จ้องโจมตี
เท่านั้น แต่ยังมีศึกภายในอีกด้วย ร.อ.ธรรมนัสรู้ดีว่า ในพรรคพลังประชารัฐที่มาจากหลายกลุ่ม หลายก๊วน จากพรรค
อื่นๆ ที่ถูกดูดมาอยู่ด้วยกันนั้น มีหลายคน หลายกลุ่มที่ไม่พอใจตัวเขา ยิ่ง พล.อ.ประวิตรให้ความไว้วางใจมากแค่ไหน 
ศัตรูก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เอาแค่การชิงเก้าอี้เลขาธิการพรรค ก็ต้องต่อสู้ วัดพลังกับกลุ่มสามมิตรที่ดันนายสมศักดิ์ เทพสุ
ทิน มารักษาเก้าอ้ีที่นายอนุชา นาคาศัย เคยนั่ง 

ไม่แค่นั้น นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ที่เป็น “กลุ่ม 4 (รม)ช.” ด้วยกัน ก็เริ่มไม่ไว้ใจ ร.อ.ธรรมนัสแล้วว่า จะ
สนับสนุนให้ตนเองเป็นเลขาฯ พรรคก่อน หรือว่าจะนั่งเองเลย ยิ่งในเวลานี้ ที่การเมืองยุคโควิดไม่แน่นอน และกระแส
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ความนิยมในตัว พล.อ.ประยุทธ์ลดลง พรรคพลังประชารัฐของ พล.อ.ประวิตรยิ่งต้องท างานหนักในการคุมเกมการเมือง 
คุมเสียง และเพิ่มเสียง ส.ส.ให้ได้มากที่สุด การยุบสภาและการเลือกตั้งอาจก าลังใกล้เข้ามา สถานการณ์จึงยิ่งเอื้อให้ ร.อ.
ธรรมนัสนั่งเลขาฯ พรรคเลย เมื่อนั้นย่อมเกิดความขัดแย้งภายใน จึงไม่แปลกที่กระแสการโจมตี ร.อ.ธรรมนัสหลังศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย จะหนักขึ้นๆ และถึงขั้นบีบให้ พล.อ.ประยุทธ์ปรับ ร.อ.ธรรมนัสออกจาก ครม.  จนฝ่ายสนับสนุน 
พล.อ.ประยุทธ์นั้นต้องการให้ ร.อ.ธรรมนัสไปท างานการเมืองในพรรคอย่างเดียว ไม่ต้อง เป็น รมต. แล้วให้คนอื่นใน
โควต้าของ ร.อ.ธรรมนัสเป็น รมต.แทน เพื่อลดจุดอ่อนของรัฐบาล 

เปรียบให้ ร.อ.ธรรมนัสเล่นบทเป็น เหมือนเป็นนายเนวิน ชิดชอบ ที่ไม่ได้อยู่ในการเมือง ไม่มีต าแหน่งรัฐมนตรี 
แต่อยู่เบื้องหลัง เป็นผู้มากบารมีของพรรคภูมิใจไทย และเดินเกมทางการเมืองให้นายอนุทิน และส่งนายศักดิ์สยาม ชิด
ชอบ น้องชายมาเป็นเลขาฯ พรรค และเป็น รมว.คมนาคม หรือเป็นเสมือน พล.อ.ประวิตรที่เป็นผู้มีบทบาทเบื้องหลัง 
พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเสมือนนายกฯ เงา เป็นคนที่นายกฯ เกรงใจ และฟัง แต่ไม่ต้องรับต าแหน่งใน ครม. แต่ ร.อ.ธรรมนัส
ยังไม่มีปฏิกิริยาใดกับแรงกดดันและข้อเสนอนี้ ยังคงนิ่งและท างานในหน้าที่ของตนเองต่อไป เพราะเชื่อว่าเดี๋ยวกระแส
สังคมก็จะค่อยๆ เบาลง อีกทั้งชีวิตของ ร.อ.ธรรมนัสนั้นผ่านวิกฤตที่หนักหนามาแล้ว จึงไม่คิดถอยง่ายๆ 

อีกทั้งเรื่องในพรรค และเรื่องการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ได้ตกลงให้ พล.อ.ประวิตรมีอ านาจสูงสุดในการตัดสินใจ
ไปแล้ว แล้ว ร.อ.ธรรมนัสก็เป็นแม่ทัพคนส าคัญของพรรค เพราะการที่พรรค พปชร.มาถึงจุดนี้ได้ และดัน พล.อ.
ประยุทธ์มาเป็นนายกฯ ได้นั้น  ร .อ.ธรรมนัสมีส่ วนไม่น้อย  เพราะหากมองไปที่ความพร้อมทุกด้านของ  
ร.อ.ธรรมนัสแล้ว ถือเป็นแม่ทัพระดับขุนพลของพรรค มีทั้งทุนและคน และประสบการณ์ เพราะการเล่นการเมือง 
จ าเป็นต้องใช้คนที่เคยเป็นสีเทาด้วยเช่นกัน 

ที่ส าคัญ โดยสไตล์ของพี่น้อง 3 ป.ที่เป็นทหารเก่า ก็ยังคงเลือกสายเลือดทหารด้วยกันอย่าง ร.อ.ธรรมนัส ที่ถือ
เป็นรุ่นน้อง ตท.25 และ จปร.36 และมั่นใจในเรื่องจุดยืนของการปกป้องสถาบัน และยึดความมั่นคง จึงไม่แปลกที่ ร.อ.
ธรรมนัสจะมีม็อตโต้ในการท างานที่ว่า “ชีวิตที่เหลือ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่สอดคล้องกับค าพูดที่ว่า “ที่ผ่านมา ผม
อาจจะเป็นคนเทาๆ แต่มันคืออดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ผมจะท าปัจจุบันและอนาคตให้ดีที่สุด และให้รอดูว่าคนเทาๆ 
คนนี้จะท าอะไรให้ประเทศชาติและประชาชน” 

ในเมื่อ ร.อ.ธรรมนัสตั้งหมุดหมายที่จะเดินบนถนนสายการเมืองแล้ว นอกจากพันธมิตรในทางการเมืองแล้ว ก็
ต้องผนึกก าลังพี่น้องสายเลือดเตรียมทหารเป็นกองหนุนด้วย  เพราะหากมองไปที่กองทัพ แม้ว่ารุ่นของ  
ตท.25 จะไม่ค่อยเจริญเติบโต ไม่มีดาวเด่น เพราะนายทหาร ตท.25 นั้นถูก ตท.24 ที่มีคนเด่นๆ บดบัง แถมขนาบด้วย
รุ่นน้อง ตท.26 และ ตท.27 ที่มีดาวรุ่งหลายคน เพราะใน ทบ.มี พล.ต.วสุ เจียมสุข รอง ผบ.นรด. น้องรัก พล.อ.
ประยุทธ์ เคยท างานอยู่ทีมตึกไทยคู่ฟ้า แต่ทว่าไม่ใช่ทหารคอแดง ก็ยากที่จะเติบโตจนเป็น ผบ.ทบ. แต่ทว่าเป็นประธาน
รุ่น และมีบารมี มีคอนเน็กชั่น และ พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ที่ก็ถูกมองว่าเป็นดาวเด่นของรุ่น แคนดิเดตแม่
ทัพภาคที่ 4 แต่ทว่าก็อาจไม่ถึงเก้าอี้ ผบ.ทบ. เพราะไม่ได้เป็นทหารคอแดง 

แต่ ร.อ.ธรรมนัสจะสนิทสนมกับเพื่อนต ารวจมากกว่า เช่น บิ๊กหลวง พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช. 
ภาค 3 และบรรดานายทหารม้า รุ่นพี่รุ่นน้องในสายเสธ.ไอซ์ พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต อดีตนายทหารผู้กว้างขวาง 
ร.อ.ธรรมนัสก็มีพี่มีน้อง เขาจึงไปร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารมาตลอด เมื่อเข้ามาสู่การเมือง จนได้รับการ
เสนอช่ือให้ได้รับรางวัลจักรดาว ศิษย์เก่าดีเด่น ที่จะรับรางวัล 27 มกราคม 2565 หลังจากที่เลื่อนการจัดพิธีในปีนี้ออกไป 
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แม้ครั้งนั้นจะเป็นที่ถกเถียงเรื่องภาพลักษณ์ของ ร.อ.ธรรมนัสก็ตาม แต่ตามหลักการแล้ว เขามีคุณสมบัติที่จะได้รับ
รางวัล เนื่องจากได้เป็นรัฐมนตร ี

เพราะกองทัพในอีก 3-7 ปีจากนี้ไป จะเป็นรุ่น ตท.23-24 และ 26-27 และ ตท.28 ที่จะขึ้นมารับไม้ต่อจากบิ๊
กบี้  พล .อ .ณรงค์พั นธ์  จิ ตต์ แก้ วแท้  ผบ .ทบ .  ที่ จ ะ เกษี ยณกันยายน  2566 และคาดกั นว่ า  แม่ ทั พต่ อ  
พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์. (ตท.23) แม่ทัพภาคที ่1 ในวันนี ้จะขยับขึ้นเป็น 5 เสือ ทบ. และเป็น ผบ.ทบ.คอแดงแทน 
จากนั้น อาจจะเป็นรองเสธ.อ๊อบ พล.ท.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองเสธ.ทบ. (เทียบเท่า ตท.24) ที่ขึ้นมาเป็น ผบ.ทบ. เพราะ
แม้ จบจากนายร้ อย  VMI สหรั ฐ อ เมริ ก า  แต่ ท ว่ า เป็ นทหารคอแดง  และมี เพื่ อน  ตท . 24 ทั้ ง รอ งหนุ่ ย  
พล.ต.ธราพงษ์ มะละค า รองแม่ทัพภาคที่ 1 รองรุณ พล.ต.กันตพจน์ เศรษฐารัศมี รองแม่ทัพภาคที่ 1 ที่ถือเป็นทหาร
คอแดง จากนั้น คาดว่า ตท.26 จะขยับขึ้นมาคุมกองทัพแทน เช่นที่ บก.ทัพไทย หลัง พล.อ.เฉลิมพลเกษียณกันยายน 
2566 คาดว่ าบิ๊ กบุ๋ ม  พล .ท .สุ วิ ทย์  เ กตุ ศ รี  ผบ .ศตก .  ทหา รม้ าคอแดง  ( ตท .23) จะ เติ บ โตชึ้ นมา เป็ น  
ผบ.ทหารสูงสุดแทนพอด ี

ในระหว่างนั้น ต้องดูว่า ทบ.จะส่งนายทหารคอแดงคนใดมาเติบโตที่ บก.ทัพไทยหรือไม่ เพราะมี ตท.26 รออยู่ 
ทั้งบิ๊กจุ๊ฟ พล.ท.ชิดชนก นุชฉายา เจ้ากรมยุทธการทหาร เสธ.เวฟ พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผบ.ทหารพัฒนาภาคที่ 4 
และเสธ.เอี่ยว พล.ท.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ขณะที่ 
ทบ.มี ตท.26 สายบุ๋น มีเสธ.ปู พล.ต.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ ผอ.ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก และ 
ผบ.ปู พล.ต.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 สายบู๊ แต่ยังไม่ได้เป็นทหารคอแดง แต่ ตท.26 ก็ต้องเบียดกับ ตท.27 
ที่มีดาวเด่นหลายคน และเป็นทหารคอแดง เช่น ผบ.ใหญ่ พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผบ.พล.ร.2 รอ. น้องรักสายทหารเสือ
ราชินีของ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ. 
และโดยเฉพาะบิ๊กเนี้ยว พล.ต.ทรงพล สาดเสาเงิน ผบ.พล.1 รอ. ก าลังส าคัญใน ฉก.ทม.รอ.904 และบิ๊กตั้ง พล.ต.ธวัช
ชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผบ.มทบ.11 ที่เติบโตมาจากสายวงศ์เทวัญ ที่ก็ล้วนลุ้นที่จะเป็น ผบ.ทบ. 
  ที่คาดกันว่า หาก ร.อ.ธรรมนัสยังคงอยู่บนถนนสายการเมือง ไม่ว่าเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง  และเป็นผู้จัดการ
รัฐบาล หรือหัวหน้าพรรค พปชร.ในเวลานั้น ก็จะเป็นช่วงที่นายทหารรุ่นใกล้ๆ กันเหล่านี้ขึ้นมาคุมกองทัพพอดี  ดังนั้น 
การตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร ต่อชะตาทางการเมืองของ ร.อ.ธรรมนัสในเวลานี้ จึงมีความหมาย
อย่างยิ่ง เพราะมันจะเป็นดัชนีชี้วัด ความมั่นคงของพรรค พปชร. และอ านาจในมือพี่น้อง 3 ป.ในอนาคตอันใกล้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_424903  
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วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
แม้แรงต้านแรง ‘ธรรมนัส’ ยังฉลุยเลขาฯ พปชร. จับตา ‘เดอะซัน’ ขนสามมิตรย้ายรัง 
 

 
  
แม้แรงต้านแรง ‘ธรรมนัส’ ยังฉลุยเลขาฯ พปชร. จับตา ‘เดอะซัน’ ขนสามมิตรย้ายรัง 
  ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัย กรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของ ส.ส. 51 คน ขอให้
วินิจฉัยความเป็น ส.ส. และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่เคยต้องค าพิพากษาคดียาเสพติดในต่างประเทศ 

โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยว่า ศาลต่างประเทศไม่ต้องบังคับหรือยอมรับค าพิพากษาของศาลไทย ท าให้อ านาจ
อธิปไตยทางศาลของไทยถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนัยส าคัญ แม้ข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเคยต้องค าพิพากษา
ของศาลแขวงรัฐนิวเซาธ์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แต่ไม่ใช่ค าพิพากษาของศาลไทย ผู้ถูกร้อง
จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98(10) สมาชิกภาพ ส.ส.ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) 
ประกอบมาตรา 98(10) และเมื่อได้วินิจฉัยประเด็นแรกไว้แล้วว่าผู้ถูกร้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98(10) ความ
เป็นรัฐมนตรีจึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160(6) และมาตรา 98(10) ด้วย
มติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง 

ท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ทุกคนจะต้องน้อมรับค าวินิจฉัยของ
ศาล แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่า บรรทัดฐานที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะส่งผลอย่างไรต่อไป เพราะแม้จะเคยท าผิดจริงตามที่ถูกกว่า
หา และถูกตัดสินให้จ าคุกไปแล้ว โดยศาลแขวงรัฐนิวเซาธ์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย แต่ไม่ใช่ค าตัดสินของศาลไทย จึงไม่
เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ… 

จึงถือเป็นการฟอกขาวให้ธรรมนัส พรหมเผ่า ปราศจากมลทินใดๆ อย่างที่เคยถูกกล่าวหามาโดยตลอด ถึงความ
เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ที่ถูกฝ่ายค้านน าไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ จนต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัย  
ไม่เพียงแต่เป็นการฟอกขาวให้กับต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหการณ์ รวมถึงสถานภาพความเป็น 
ส.ส.เท่านั้น แต่ยังฟอกขาวให้กับต าแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที่ก่อนหน้านี้ กลุ่มสามมิตรมีการระบุว่า ถ้า ร.อ.
ธรรมนัสจะมารับต าแหน่งเลขาธิการพรรค ควรจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะเสียก่อน เพราะหากรับต าแหน่ง
ไปแล้ว ศาลวินิจฉัยเป็นลบ จะไม่สง่างามตอ่การเข้าสู่ต าแหน่ง 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%A3.%E0%B8%AD.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2.jpg
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  เมื่อค าวินิจฉัยออกมาเป็นเช่นนี้ จึงไม่มีอะไรที่จะฉุดรั้งการเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้อีก ซึ่งเดิมเคยมี
การก าหนดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของพรรคพลังประชารัฐไว้ในวันที่ 18 เมษายน โดยจะมีการแทรกวาระปรับ
โครงสร้างเพื่อเปลี่ยนตัวกรรมการบริหารพรรคไปในคราวเดียว แต่ถูกเลื่อนออกไปก่อนเพราะติดสถานการณ์โควิด  

อย่างไรก็ตาม งานนี้นกรู้บอกว่า การเลื่อนประชุมในครานั้น ไม่เกี่ยวกับโควิด แต่เป็นเพราะจ านวนมือที่จะยก
ให้กับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคนใหม่นั้นยังไม่เพียงพอที่จะคว่ า ‘เสี่ยแฮงค’์ อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการพรรคคนปัจจุบันลงได้ ต้องไม่ลืมเดิมทีสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชา
รัฐ ส่วนใหญ่ถูกขนมาจากจังหวัดชัยนาท และสมุทรปราการ ผสานเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมด้วยช่วยกัน เสียงฝั่งเสี่ย
แฮงค์จึงเข้มแข็ง จะเปลี่ยนแปลงได้ต้องแก้ปมนี้ก่อน แผนที่เริ่มด าเนินการและมีการฟอลโลว์มาอย่างต่อเนื่อง คือการสั่ง 
ส.ส.ในสังกัด เกณฑ์สมาชิกพรรคเพิ่มมากขึ้น จะเห็นว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา จ านวนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการตั้งเป้า ส.ส. 1 คนจะต้องหาสมาชิกในพื้นที่อย่างน้อยให้ได้ 150 คน โดยผู้ที่จะเป็น
สมาชิกรายปี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกแต่อย่างใด เพราะมีเจ้ามือจ่ายให้อยู่แล้วโดยตั้งเป้าจะให้ได้สมาชิกอย่าง
น้อย 30,000 คน มาล้ม ‘เสี่ยแฮงค’์ ออกจากเก้าอ้ีเลขาธิการพรรค 
กระทั่งเครือข่ายในพรรคพลังประชารัฐเองที่เอาใจช่วยเสี่ยแฮงค์ ต้องการให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบว่า
สมาชิกที่เพิ่มมาใหม่นั้น มีที่มาที่ไปอย่างไร เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ในเวลาอันรวดเร็วจริงหรือไม่ 

แต่ก็คงขัดขวางยาก ดังนั้น เมื่อเปิดให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีพรรคพลังประชารัฐ งานนี้มือที่จะยกให้กับ
เลขาธิการพรรคคนใหม่คงจะได้ถึงฝั่งฝัน สมใจเจ้าของวลี “ผมเป็นเส้นเลือดใหญ่รัฐบาล ล้มผมได้ รัฐบาลก็สั่นคลอน” 
เสียที  

ว่ากันว่า งานนี้มีบิ๊กดีลที่มาจากว่าที่เลขาธิการพรรคคนใหม่ หากได้เป็นเลขาธิการพรรคสมใจ ก็จะขอนั่ง
รัฐมนตรีว่าการสักครั้งในช่วงรัฐบาลของ ‘ลุงตู่’ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ยังเหลือเวลาอีกร่วม 2 ปี จึงอยู่ที่ ‘ลุงตู่’ 
จะเออออด้วยหรือไม ่
  นาทีนี้แม้ ‘ร.อ.ธรรมนัส’ ก็ต้องสู้กับกระแสสังคมต่อไป ภายใต้การการันตีของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีการ
เปรียบเปรยว่า เป็นเพียงอีนทรีถลาลม ยังไม่ถึงขั้นปีหัก เพราะเขาจะกลับมาได้ทุกครั้ ง  ไม่มี ใครท าอะไร  
‘ร.อ.ธรรมนัส’ ได้ อย่างไรก็ตาม ฝั่ง ‘เสี่ยแฮงค์’ ยังไม่ถอดใจ โดยเชื่อว่าจะได้รับความไว้วางใจจากนายกฯ ต่อไปและ
มากขึ้น ดูได้จากการได้รับมอบหมายงานต่างๆ และการสั่งงานโดยตรงจากนายกฯ และมีการยืนยันจากผู้ใหญ่ในรัฐบาล
อย่างชัดเจนแล้วว่า แม้จะไม่ได้อยู่ในต าแหน่งเลขาธิการพรรค แต่ก็ยังอยู่ในต าแหน่งรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
ต่อไป เผลอๆ อาจจะได้เป็นเลขาธิการพรรคใหม่ที่เตรียมไว้ส ารองด้วยก็ได้!!! 

เพราะคนในพรรควิเคราะห์ว่า วันนี้พรรคพลังประชารัฐถูกมองว่าเป็นพรรคที่มีปัญหาจากการทะเลาะกันไป-มา
ภายในพรรค และส่วนใหญ่ ส.ส.ก็มักจะมีข่าวติดลบอยู่เสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ไม่รู้
พรรคจะเดินไปทางไหน ดังนั้น กลุ่มสามมิตรอาจจะกระโจนหนีไปพรรคใหม่ เพราะเข็ดกับการติดร่างแหยุบพรรคอย่าง
บ้านเลขที่ 111 ที่ถูกตัดสิทธทางการเมืองกันมาแล้วถ้วนหน้า และต้องไม่ลืมว่ากลุ่มวังน้ ายมเดิมที่อยู่พรรคไทยรักไทย 
เคยมีจ านวน ส.ส.มากถึง 120 คน ซึ่ง ‘เดอะซัน’ ‘สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รอง
หัวหน้าพรรค และ ‘สมศักดิ์ เทพสุทิน’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรองหัวหน้าพรรค ก็ยังสานสัมพันธ์อันดี
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กับอดีตสมาชิกวังน้ ายม ที่ไปอาศัยอยู่ตามพรรคต่างๆ โดยเฉพาะ ส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยที่อาจจะกลับมาร่วมงานกัน 
แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะไปดึง ส.ส.พรรคเพื่อไทยมาร่วมขบวนเสียทีเดียว 
  เลยไม่รู้ว่าการระดมสมาชิกพรรคเพ่ิมเพื่อมาชิงเลขาฯ พรรคในครั้งนี้ จะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายเก้อหรือไม่ เพราะ
ท่าทางว่าที่เลขาธิการพรรคจะชนะแบบไร้คู่แข่ง เพราะไม่มีใครแข่งด้วย แต่หากสามมิตรจะทิ้งรังจริง เลือกตั้งครั้งหน้า 
พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ ค ง จ ะ ต้ อ ง ร้ อ น ๆ  ห น า ว ๆ  เ พ ร า ะ ยั ง มี  ส . ส . อี ก ไ ม่ น้ อ ย ที่ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ส า มมิ ต ร   
และหากพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้น มีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าพรรคพ่วงมาด้วย รับประกันได้ว่า พรรคพลัง
ประชารัฐเดิมอาจจะต้องท าการบ้านอย่างหนัก เพราะการเลือกตั้งปี 2562 ที่ผ่านมา ต้องไม่ลืมว่าพรรคพลังประชารัฐ
เอาชนะมาได้เป็นพรรคล าดับที่ 2 ได้นั้น เพราะความนิยมชมชอบในตัว ‘ลุงตู’่ ไม่ใช่เลขาธิการพรรค… 
สุดท้าย อยู่ที่เดอะซันจะตัดสินใจอย่างไร!!! 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_424765  
 
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_424765
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วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 08:13 น. 
แนวโน้ม เปลี่ยน “ม้า” มีความชัด ซัดกระหน่ า ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
09.00 INDEX แนวโน้ม เปลี่ยน “ม้า” มีความชัด ซัดกระหน่ า ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ไม่ว่าเสียงจากพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าเสียงจากพรรคก้าวไกล ไม่ว่าเสียงจากพรรคเสรีรวมไทย ไม่ว่าเสียงจากพรรค
ประชาชาติ มีความแจ่มชัด ความแจ่มชัดในที่นี้มิได้หมายถึงการไม่เอา การไม่ยอมรับต่อบทบาทของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา หากที่ส าคัญเป็นอย่างมาก คือ แผนในการเข้าไปแทนที่ แม้ว่าความเป็นไปได้ในการเอา พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นเรื่องเหลือเช่ือภายใต้ระบบ รัฐสภาปัจจุบันที่มี 250 ส.ว.ค้ ายัน 

กระนั้น ที่ส าคัญเป็นอย่างมากก็คือ พรรคร่วมฝ่ายค้านมีแผนมี พิมพ์เขียวทางการเมืองอย่างไร หากมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนผู้เล่น จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้อื่น เพราะบทสรุปจาก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า
พรรคก้าวไกลมีความแจ่มชัดและตรงเป้าอย่างยิ่ง ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอ ชา นั่นก็คือ มิใช่ไม่มี “อ านาจ” แต่เพราะ
ไ ม่ มี  “ ค ว า ม ส าม า ร ถ ”  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ฐ าน ะ ขอ ง  “ น า ย ก รั ฐ มนต รี ”  ต่ า ง ห า ก ที่ มี ค ว า มส า คั ญ  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดในสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและโรคระบาดเช่นที่เป็นมากว่า 1 ปี 

1 ปีเศษนับจากเดือนมีนาคม 2563 มายังเดือนพฤษภาคม 2564 ให้ค าตอบอย่างแจ่มชัดว่า แม้ “อ านาจ” อยู่
ในมือ แต่ปัญหาคือ “ความสามารถ” อ านาจจากพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ใน มือของ พล.อ.
ประยุทธ์  จันทร์โอชา มาอย่างต่อเนื่อง แต่โควิดก็ยังแพร่ระบาดมาแล้วเป็นรอบที่  3 และทวีความรุนแรง  
และเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายน 2564 ก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาวัคซีนออกมาอย่างโจ่งแจ้ง ขณะที่ทั่วโลกเขามีความพร้อม
มากกว่า 

อย่าถามว่ามีแสงสว่างปรากฏ ณ ปลายอุโมงค์หรือไม่ จึงมีความจ าเป็นที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องมี “แผน” 
ออกมาอย่ าง เป็นรูปธรรมว่ า  หาก “อ านาจ” อยู่ ในมือจะใช้  “ความสามารถ” อย่ าง ไร  ที่ เหนือกว่ า  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะอีกไม่นานการแพร่ระบาดรอบที่ 4 ต้องเกิดขึ้นแน่นอน และ “อ านาจ” ที่เคยเป็นของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะต้องถูกพรากออกไปอย่างมิอาจยื้อยุดต่อไปได้อีก จ าเป็นที่พรรคร่วมฝ่ายค้านต้องส าแดง 
“พิมพ์เขียว” ออกมา 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2726930  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2726930
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วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 11:03 น. 
สัญญาณ กองหนุน ปฏิเสธ ประยุทธ์ จันทร์โอชา มวลมหา ประชาชน 
 

 
ขณะที่ความคึกคักเริ่มปรากฏบนเวทีไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพื่อประเทศไทย ก็เกิดปรากฏการณ์ กลุ่ม
ประชาชนคนไทยขึ้น 

เด่นชัดว่าไทยไม่ทนมาจาก นายจตุพร พรหมพันธุ์ เด่นชัดว่ากลุ่มประชาชนคนไทยมีภาพของ นายนิติธร ล้ า
เหลือ นั่งเรียงเคียงข้างอยู่กับภาพของ นายปรีดา เตียสุวรรณ์ คล้ายกับ 2 กลุ่มนี้มีรากต่างกัน 

นายจตุพร พรหมพันธุ์ มีความเด่นชัดในภาพของคนเสื้อแดง ขณะที่นายนิติธร ล้ าเหลือ มีความเด่นชัดในภาพ
ของพันธมิตรภาพของมวลมหาประชาชน ยิ่ง นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ยิ่งเป็นภาพของนักธุรกิจ กระนั้นเป้าหมายร่วมไม่ว่า
จะเปล่งมาจากปาก นายจตุพร พรหมพันธุ์ ไม่ว่าจะเปล่งมาจากปาก นายปรีดาเตียสุวรรณ์ ตรงกัน  นั่นก็คือ ไม่เอา 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ต้องยอมรับว่า การริเริ่มของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ เมื่อเดือนเมษายน ณ สวนสันติพร เป็นความร่วมมือกับ 
นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ญาติวีรชนเดือนพฤษภาคม 2535 มวลชนด้านหลักยังเป็นคนเสื้อแดง ทั้งยังเป็นคนเสื้อแดงที่
ร่วมเคลื่อนไหวกับเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 จึง ชู 3 นิ้ว
พร้อมกับเคารพเพลงชาติ แต่พอมาถึงเดือนพฤษภาคมกรอบแห่งผู้คนที่เข้ามาร่วมเวทีไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพื่อ
ประเทศไทยก็ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ขยายไปยัง นายไพศาล พืชมงคล ไปยัง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร 

ทั้งยังดูดดึงนักการเมืองน้ าดีอย่าง นายจาตุรนต์ ฉายแสง มาพูดพร้อมกับ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ตลอดจน นาย
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ก็เข้ามาร่วม ร่วมเพื่อส่งเสียงถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องยอมรับว่า สถานการณ์โควิดก าลัง
ตรวจสอบฝีมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะเดียวกัน กรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็เหมือนกับ ฟางที่หล่นลง
ไปบนหลัง จึงได้เห็นคนอย่าง นายวิชา มหาคุณ ออกมา 

นายวิชา มหาคุณ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เคยไว้วางใจ และมอบหมายให้สะสางกรณี  บอส  
อยู่วิทยา ซึ่งคาราคาซังมายาวนาน อย่าได้แปลกใจ หากจะปรากฏกลุ่มประชาชนคนไทยขึ้น ทั้งๆ ที่ นายนิติธร  
ล้ าเหลือ อยู่ในฐานะเป็นกองเชียร์ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งๆ ที่ นายปรีดา เตียสุวรรณ์ เคยเป่านกหวีด
มาก่อน แม้ยังไม่ขึ้นเวทไีทยไม่ทน 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/p-3-17-564.jpg
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แม้ก่อนหน้านี้ นายปรีดา เตียสุวรรณ์เคยเว้นระยะห่างจากเยาวชนปลดแอกแม้ก่อนหน้านี้  นายนิติธร  
ล้ าเหลือ จะอยู่ในบรรยากาศต่อต้านสามกีบ แต่ ณ วันนี้ ล้วนประสานเสียงไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หากน าเอาส านวนของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่เคยกล่าวเมื่อคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าไปคารวะ ณ 
บ้านสี่เสา เทเวศร์  

วันนี้กองหนุนตู่น้อยลง ก็ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์ นายวิชา มหาคุณ ปรากฏการณ์ นายไพศาล  
พืชมงคล ปรากฏการณ์ นายปรีดา เตียสุวรรณ์ เท่ากับเป็นสัญญาณ สัญญาณการปฏิเสธ พล.อ.ประยุทธ์ 
 จันทร์โอชา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_2726391  
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วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 11:18 น. 
หุ้นสื่อ – บ้านพักบิ๊กตู ่- คดีธรรมนัส ผลงาน 1 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ “ชุดผลัดใบ” 
 

 
 

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยกรณี “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ขาดคุณสมบัติการ
เป็น ส.ส. และรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 

เกิดเสียงวิจารณ์ต่อค าวินิจฉัยอย่างกว้างขวาง ทั้งนักวิชาการด้านกฎหมาย นักการเมืองฝ่ายค้าน และฝ่ายค้าน
ในพรรคร่วมรัฐบาล ม็อบการเมือง  ทว่า องค์คณะตุลาการ 9 คน ที่เรียกว่าชุด “ผลัดใบ” เพิ่งเดินทางมาครบ  
1 ปีเศษเท่าน้ัน 

 
ตุลาการยุคผลัดใบ 

ที่เรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญชุด “ผลัดใบ” เพราะเป็นการเปลี่ยนตัว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” ใหม่ 5 จาก 9 คน 
เนื่องจาก 5 คนที่พ้นวาระ ประกอบด้วย 1.นายนุรักษ์ มาประณีต 2.นายชัช ชลวร 3.นายบุญส่ง กุลบุปผา  
4.นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี และ 5.นายจรัญ ภักดีธนากุล ซึ่งหมดวาระในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
แต่มีค าสั่ง คสช. ที่ 23/2560 ให้งดเว้นการสรรหาตุลาการชุดใหม่ไปก่อน จนกว่าจะมี พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญใช้บังคับ 

ซึ่งทั้ง 5 คนอยู่ในวาระมาถึง 11 ปี ดังนั้น เมื่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มีการ
ใช้บังคับ จึงต้องสรรหาตุลาการแทนคนเก่า โดยตุลาการ 5 คนใหม่ คือ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬห์ แสงเทียน 
นายจิรนิติ หะวานนท์ นายนภดล เทพพิทักษ์ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งในเดือนเมษายน 
2563 ส่ ว นอี ก  4 คนที่ เ ห ลื อ  คื อ  น า ย ว ร วิ ท ย์  กั ง ศ ศิ เ ที ย ม  น า ยทวี เ กี ย ร ติ  มี น ะ กนิ ษ ฐ  น า ยปัญญา  
อุดชาชน และนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ แม้คุณสมบัติไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ได้รับความคุ้มครอง  
ตามมาตรา 79 ของกฎหมายลูก ให้อยู่จนครบวาระตามรัฐธรรมนูญ 50 คือ 9 ปี 
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ย้อนผลงานออกนั่งบัลลังก์ 
ดังนั้น คดีตุลาการชุดผลัดใบออกนั่งบัลลังก์วินิจฉัย จึงต้องนับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ไฮไลต์ “มติ” 

ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมือง อาทิ  
28 ตุลาคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย กรณี “ถือหุ้นสื่อ” ทั้งนี้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 29 คน มิได้มีความ

เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ จึงไม่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ส่วนของ ฝ่ายค้าน 29 คน พบว่า 28 คนมิได้มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ มีเพียงแต่ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่มีหุ้นในบริษัท ประกอบกิจการ
รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ความเป็น ส.ส.จึงสิ้นสุดลง 

 
บิ๊กตู่รอดอยู่บ้านพักทหาร 

2 ธันวาคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9 ต่อ 0 กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ  
รมว.กลาโหมพักอาศัยในบ้านพักในกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นบ้านพักของข้าราชการทหาร  ทั้งนี้ ศาล
วินิจฉัยว่า มีระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. 2548 รับรองไว้ เนื่องจากผู้ถูก
ร้องท าคุณประโยชน์ให้กองทัพบกและประเทศชาติ และเคยด ารงต าแหน่ง ผบ.ทบ. มาแล้วตามข้อ 5.2 หาใช่อาศัยใน
บ้านพักรับรองในฐานะต าแหน่งนายกฯ เพียงสถานะเดียวไม่ 

6 ธันวาคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญยกค าร้องกรณี นายสนธิญา สวัสดี อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวหา
กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free-YOUTH) ที่ชุมนุมโดยไม่แจ้งการชุมนุมตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 
และเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภา แก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ศาลเห็นว่า ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องได้ยื่นค าร้องต่ออัยการสูงสุด จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรค
สอง จึงไม่รับค าร้อง 

11 มีนาคม 2564 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 8 ต่อ 1 วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของรัฐสภาในการ
เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้มี ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับได้หรือไม่ ทั้งนี้ ศาลเห็นว่า รัฐสภามีหน้าที่
และอ านาจจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่า
ประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหน่ึง 
 
“ธรรมนัส” ไม่หล่นเก้าอี้ 

5 พฤษภาคม 2564 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9 ต่อ 0 ให้ความเปน็ ส.ส. และรัฐมนตรี ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ จากกรณีเคยต้องค าพิพากษาในศาลออสเตรเลีย ว่าได้กระท าความผิดในความผิดฐานเป็น
ผู้ผลิต น าเข้า ส่งออกหรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด 

ทั้งนี้ ศาลเห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องเคยต้องค าพิพากษาของศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
ออสเตรเลีย ก่อนสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร แต่ไม่ใช่ค าพิพากษาของศาลไทย จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 98 (10) ให้ความเป็น ส.ส.สิ้นสุดลง และไม่มีเหตุท าให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง 
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จากค าวินิจฉัยกรณี  “ร .อ .ธรรมนัส” นอกจากรัฐบาลกลายเป็น “ต าบลกระสุนตก” โดยฉับพลันแล้ว  
ศาลรัฐธรรมนูญยังถูกดึงมาอยู่ในใจกลางความขัดแย้ง-ไม่ยอมรับค าวินิจฉัย 
 
ปัจจัยค าวินิจฉัยถูกตั้งค าถาม 

“ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย” นักกฎหมายมหาชน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้ค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมักถูกตั้งค าถาม ว่า ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสภาวการณ์ที่เกิดวิกฤตทางการเมืองสูง 
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยิ่งต้องระมัดระวัง และยิ่งต้องอธิบายขยายความให้ลงในรายละเอียด ปราศจากข้อสงสัย
ว่า ท าไมผู้ร้อง-ผู้ถูกร้อง ขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 

นักวิชาการสายกฎหมายรัฐธรรมนูญ เราตั้งค าถามเยอะเพราะค าวินิจฉัยของศาลไม่ได้ละเอียดมากจนถึงขนาด
ว่า นักวิชาการเข้าใจ หรือเห็นคล้อยตาม ดังนั้น ศาลต้องให้ความส าคัญ และระมัดระวังอย่างมาก หากตัดสินไปแล้ว
ไม่ได้ท าให้คู่ความเขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าผิดหรือถูกอย่างไร ต่อไปรัฐจะมีปัญหา ปกครองกันไม่ได ้

“ดังนั้น กรณีที่ศาลรับวินิจฉัยและพิจารณาในประเด็นที่เข้าไปเกี่ยวพันในทางการเมือง หรือเป็นผลสืบเนื่องจาก
การเขียนรัฐธรรมนูญ 2560 ให้ศาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเยอะ จะท าให้ศาลถูกลดทอนความน่าเชื่อถือลง จึงเกิด
เป็นวิกฤตความชอบธรรมในเรื่องการยอมรับนับถือของศาลรัฐธรรมนูญ” 

 
รัฐธรรมนูญ 60 ตัวต้นเหตุ 

“พรสันต”์ อธิบายหลักการว่า โดยหลักศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ านาจเฉพาะ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดีที่
รัฐธรรมนูญอนุญาตให้วินิจฉัยเท่านั้น 

“ดังนั้น 1.อะไรที่มีการเขียนคลุมเครือ ศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถวินิจฉัยและรับพิจารณาได้ 2.การดีไซน์
รัฐธรรมนูญ คนเขียนต้องเข้าใจว่า เรื่องไหนควรให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาวินิจฉัย และเรื่องแบบไหนไม่ควร ”  
เช่น ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องการเมือง ก็ไม่ควรให้ศาลวินิจฉัย หรือร่างเอาไว้ให้เกิดประเด็นในการถกเถียง คือ เรื่องก าหนด
คุณสมบัติ จริยธรรม-คุณธรรม เป็นนามธรรมที่วัดล าบาก ไม่มีมาตรวัดทางกฎหมายมาอธิบายว่า คนนี้ผิด คนนี้ถูก เมื่อ
เขียนผูกโยงกับคุณสมบัติต้องห้ามของนักการเมือง แล้วส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
“ไม่ว่าศาลวินิจฉัยออกมา ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม คนจึงมองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องอคติส่วนตัว” 
“ผศ.ดร.พรสันต”์ เทียบตัวอย่างรัฐธรรมนูญ 2540-2550 กับรัฐธรรมนูญ 2560 ถูกดีไซนต์ต่างกัน 
รัฐธรรมนูญ 2540-2550 ก าหนดให้ ส.ว.ถอดถอนนักการเมือง แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัย ซึ่งจะท าให้
เกิดการสุ่มเสี่ยง และเกิดการต้ังค าถามต่อค าวินิจฉัย เพราะมาตรวัดไม่ชัด 

ส่วนองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มาขององค์คณะก็มีปัญหา หรือต่อให้ที่มาไม่โอเค แต่ถ้าตัวรัฐธรรมนูญ
มาจากประชาชน ซึ่งประชาชนเป็นผู้ออกเสียงประชามติตามครรลองประชาธิปไตยจริง ไม่มีการจับกุม สองมาตรฐานใน
การโหวต ตัวรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นสัญญาประชาคม ประชาชนก็พร้อมยอมรับได้ 

“แต่กรณีปัจจุบัน ทั้งในแง่รัฐธรรมนูญที่มาก็มีปัญหา ที่มาของศาลรัฐธรรมนูญก็มีปัญหา และค าวินิจฉัยก็มี
ปัญหา จึงมีปัญหาทั้งหมด” 
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โดยศาลต้องมี 2 หลัก คือ หลักความเป็นกลาง และหลักความเป็นอิสระ ย่อมเชื่อมโยงถึงที่มาโครงสร้างของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และตัวรัฐธรรมนูญ เมื่อถูกตั้งค าถามตั้งแต่รัฐธรรมนูญจึงไล่มาเป็นลูกระนาด” 
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ถูกพูดถึง-ถกเถียง ทั้งแง่วิชาการ-การเมือง ที่สุดแล้ว ปัญหา-จุดเริ่มต้นทั้งปวง  
ก็มาจากรัฐธรรมนูญ 2560 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-668963  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-668963
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วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
มาตรการ ยุบ “อนาคตใหม่” บทบาท “ก้าวหน้า ก้าวไกล” 

 
 
มีเรื่อง 2 เรื่องซึ่งคณะก้าวหน้าเข้าไปมีบทบาทในการ”จุดประเด็น”ขึ้นมาและก าลังกลายเป็น”ทอล์ค ออฟ เดอะ 
ทาวน์” อึกทึก ครึกโครม เป็นอย่างสูงในทางสังคม 

นั่นก็คือ การออกมาตั้งข้อสังเกตต่อวัคซีนในเรื่อง”แทงม้าตัว เดียว” นั่นก็คือ การออกมาตั้งข้อสังเกตต่อ
ปฏิบัติการ IO กรณีของวัคซีนบนหนทางของแนวทาง”แทงม้าตัวเดียว”ถูกตั้ง ข้อสังเกตโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานคณะก้าวหน้า ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม 2564 แม้ในตอนแรก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะถูกโยนทั้งข้อหาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 แต่อีก 3 เดือนต่อมาคือในเดือนเมษายน 2564 สังคมก็เริ่มรู้สึก 
โดยนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไทย ไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน และซีอีโอทั้งหลายต่างออกมาเห็นด้วยก่อให้เกิดโครงการอย่างที่เรียกอย่างหรูว่า”วัคซีนทางเลือก” 
  กรณี”แทงม้าตัวเดียว”อาจใช้เวลาเพียง 3 เดือนสังคมจึงเห็นชอบและออกมาประสานเสียง กรณีที่มีการเปิด
โปงปฏิบัติการด้านการข่าวหรือ IO นานกว่า  นั่นก็คือ พรรคก้าวไกลเปิดประเด็นขึ้นก่อนในรัฐสภาแล้ว  
น.ส. พรรณิการ์ วานิช ออกมาขานรับและขยายความในนามคณะก้าวหน้าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 มีการเปิดตัว นาย
ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ให้เป็นที่ปรากฏ แม้ในห้วงนั้นสังคมจะเริ่มเกิดความสงสัยโดยเฉพาะเมื่อไปร่วมออกรายการ”ถาม
ตรง” กับ จอมขวัญ หลวงเพชร์ แต่ก็ถูกกลบด้วยกระแสพีอาร์อย่างชนิดทุ่มโถมตามรายการทีวีต่างๆ 
กว่าชาวบ้านจะเกิดอาการ”ตาสว่าง”ก็ในเดือนพฤษภาคม 2564 ใช้เวลายาวนานร่วมครึ่งป ี
  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2563 มีการยุบพรรคอนาคตใหม่  หลายคนมั่นใจว่าสามารถดับบทบาทของ  
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช ลงได้ แต่จากกรณี”แทงม้าตัวเดียว”และกรณี 
นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ก็เด่นชัดว่าบทบาทของพวกเขาหายไปจากวงจรการเมืองหรือไม่  ตรงกันข้าม บทบาทยิ่ง”
ก้าวหน้า” ย่ิง”ก้าวไกล” 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_425839  
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